
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 6  ประจำป  2566 

เมื่อวันอังคาร  ที่  22  สิงหาคม  2566   เวลา  1๓.๓0 น.  
ณ  หองประชมุสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

 
ผูมาประชุม 
1.  นายเสนีย  เอกบุตร   ตำแหนง  ประธานสภา อบจ.กส. 
2.  นายคงเดช  เฉิดสถิตย  ตำแหนง  รองประธานสภา อบจ.กส.   
3.  นายเอกกฤษณ   สตาเขต   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.เมือง กาฬสินธุ เขต 1                 
4.  นายเกรียงศักด์ิ   พันโกฏิ     ตำแหนง  ส.อบจ. อ.เมือง กาฬสินธุ เขต 2 
5.  นางเนาวรัตน   คูสกุลรัตน  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.เมือง กาฬสินธุ เขต 3 
6.  นายสันติ  ภูลายขาว  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 1 
7.  นางจารุวรรณ พันเดช   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 2 
8.  นายจารุวัตร   ภูมีเขียน   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต  3  
9.  นายบรรจง  ยนตชัย   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 4 
10.  นายภูมินทร ภูมิเขตร   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.กุฉินารายณ  เขต 2      
11.  นายอภิสิทธ์ิ   เอกบุตร   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.กุฉินารายณ  เขต 3         
12.  นายประสิทธ์ิ     อาจบรรจง  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.กมลาไสย  เขต 1 
13.  นายอนันต  อรรคเศรษฐัง  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.สมเด็จ  เขต 1 
14.  นายวิรัตน            ภูตองใจ                      ตำแหนง  ส.อบจ. อ.สมเด็จ  เขต 2 
15.  นายจำลอง  กุลชนะรงค  ตำแหนง ส.อบจ.อ.หนองกุงศรี  เขต 1 
16.  นายสุริยา  ภูนวนทา  ตำแหนง ส.อบจ.อ.หนองกุงศรี  เขต 2 
17.  นายปราการ อุตสาห   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.หวยเม็ก  เขต 1 
18.  นายจักรกฤษ นอยเสนา  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.หวยเม็ก  เขต 2 
19.  นางสาวกุหลาบ พิศวงค            ตำแหนง   ส.อบจ.  อ.หวยผ้ึง       
20.  ด.ต.วิรมณศักด์ิ วงศธิเบศร  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.นาคู        
21.  นายอุทัย  แกวกลา   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ฆองชัย 
22.  นายดนัย  จีระสมบัติ  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ดอนจาน 
23.  นายธรรมนูญ ไพบูลย   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.สามชัย    
24.  นางสวาท  ประดับการ  ตำแหนง   ส.อบจ. อ. คำมวง      
25.  นายประหยัด พานิชยดี  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.นามน 
26.  นายพูนศักด์ิ   โพธ์ิแทน   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.สหัสขันธ 
27.  นางสุชาดา  แตงประกอบ  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.รองคำ  
28.  นายศรีไพ  วิเศษสอน  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.เขาวง    
 
ผูลาประชุม 
1.  นายณัฐวัชต  พิมพะนิตย  ตำแหนง  รองประธานสภา อบจ.กส.   
2.  นายเดชบดินทร พยุงแสนกุล  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ทาคันโท    
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ผูเขารวมประชุม 
1.  นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล  ตำแหนง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
2.  นางสาววิสาขา ภารประดิษฐ  ตำแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
3.  นางวิไลพร  นิพัฒน   ตำแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
5.  นายชัย  คูสกุลรัตน  ตำแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
6.  นางสาวสัตบุษย บุญเรือง   ตำแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
7.  นายชุมพล  หลักคำ   ตำแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
8.  นางสุภาพร  เกียรติดำเนินงาม  ตำแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
9.  นายนพกุล  ปญญาแกว  ตำแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 
10.  นายสุปทม  ทองรัตน   ตำแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 
11.  นายชัยศิริ  โรจนกิจ   ตำแหนง  ผูอำนวยการกองชาง 
13.  นายสุนันท  โคตะวินนท  ตำแหนง  เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 
14.  นางจิรารัตน จิตจักร   ตำแหนง  หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
15.  นางภัลลิกา  ดลรักษ   ตำแหนง  ผูอำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
16.  นางสุกัลญา โพธ์ิละเดา  ตำแหนง  ผูอำนวยการกองคลัง 
17.  นางระเบียบ จิตราษฎร  ตำแหนง  ผูอำนวยการกองการเจาหนาท่ี 
18.  นางรัชนี  ภูวิจิตร   ตำแหนง  หัวหนาฝายจัดหาพัสดุ รก.ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน 

20.  นางสาวณธษา วงคขวาหูม  ตำแหนง  หัวหนาฝายสถิติการคลัง 
21.  นางนฤมล  ทิพวงค   ตำแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
22.  นางพูนทรัพย จันทพล   ตำแหนง  หัวหนาฝายพัฒนารายได 
23.  นายสุวิทย  กุสุมพงษ  ตำแหนง  หัวหนาฝายเคร่ืองจักรกล 
27.  นางสุรัชฎาพร สุขนิตย   ตำแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
28.  นายบุญกวาง เนตรเสนา  ตำแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมการทองเท่ียว 
29.  นางสาวนุชนาถ อินทนาศักด์ิ  ตำแหนง  หัวหนาฝายอำนวยการ 
30.  นางสุดาวดี  บุญปก   ตำแหนง  หัวหนาฝายนิติการ 
32.  นางสาวนงพงา จำเริญสรรพ  ตำแหนง  หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
33.  นางสาวอัจฉราพร   วิเชียรชัย  ตำแหนง  หัวหนาฝายวิจัยและประเมินผล 
34.  นางนงนุช  ภูชางทอง  ตำแหนง  หัวหนาฝายทะเบียนพัสดุและทรัพยสิน 
35.  นางสาวสรัญธร ไผพุทธ   ตำแหนง  หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
36.  นางสุชาดา  อภัยพัฒน  ตำแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
37.  นางนันทิชา        มองเพชร   ตำแหนง  หัวหนาฝายการประชุม  
38.  นางสาวอุชุกร ปญญามี   ตำแหนง  หัวหนาฝายกิจการสภา 
39.  นายณัฐพงศ   พัฒนสระคู  ตำแหนง  หัวหนาฝายกิจการคณะผูบริหาร 
41.  จาเอกนิยม   ศรีชะตา   ตำแหนง  หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห 
42.  นางสาวชุติมา รักษาพล  ตำแหนง  หัวหนาฝายการเจาหนาท่ี 
43.  นายณรัฐ  ทองจรัส   ตำแหนง  หัวหนาฝายวินัยและสงเสริมคุณธรรม 
44.  นางมณีภรณ   ไชยฤทธ์ิ   ตำแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
46.  นางสาวนุชนาถ ไกรษร   ตำแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมสาธารณสุข 
47.  นางสาวชวัลนุช     สุดวิไล   ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 



 3 

48.  นางรัตติยา  ฆารสมภพ  ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
50.  นายณรงวิทย สำราญสม  ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
51.  นางวิภาพร   ภูเครือ   ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
52.  นางอุบลรัตน       ศรีละพัฒน  ตำแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
53.  นางสาวอัจฉรียา อรรถประจง  ตำแหนง  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
54.  นายพรหมพิชญ เวียงแก   ตำแหนง  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
55.  วาท่ีรอยตรีพงษพันธ สารปรัง  ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ 
56.  น.ส.ปยนุช  หนูเสน   ตำแหนง  ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
57.  น.ส.สัญญาพร       ฉายถนอม  ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
58.  น.ส.วนิดา   พันโกฏิ   ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
59.  น.ส.สุชานันท อ่ิมประเสริฐ  ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 
เริ่มประชุม      เวลา  13.30 น.  
 

เลขานุการสภาฯ ครับทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ขณะน้ีฝายเลขาไดตรวจนับองคประชุม  
(นายสุนันท  โคตะวินนท) องคประชุมพรอมนะครับ  ครับ ณ โอกาสน้ีผมขอเรียนเชิญทานเสนีย  เอกบุตร 

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ไดประจำท่ีบัลลังกจากน้ันดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระตอไปครับ  ขอกราบเรียนเชิญครับ 

 
ประธานสภาฯ        เชิญน่ังครับ เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มาครบองค 
(นายเสนีย  เอกบุตร) ประชุมแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  คร้ังท่ี  6 ประจำป  2566  ณ  บัดน้ี   
 
ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชมุทราบ 

เร่ือง  แจงขยายระยะเวลาการประชุมสภา 
ตามท่ีสภา องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีมติเปดประชุมสภา 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป 2566  ต้ังแตวันท่ี 11 กรกฎาคม  2566         
มีกำหนด 45 วัน ถึงวันท่ี 24  สิงหาคม  2566 ไปแลวน้ัน  

เน่ืองจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ตองพิจารณาราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เร่ือง งบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2567 และเร่ืองจำเปนเรงดวนท่ีตองเสนอตอท่ีประชุมสภา
องคการบริหารกาฬสินธุ  เพ่ือใหสภาพิจารณาตามระเบียบกฎหมาย ท่ีกำหนด 
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ จึงขยายระยะเวลาการประชุม
ออกไปอีก 15 วัน ต้ังแตวันท่ี 25 สิงหาคม 2566 ถึงวันท่ี 8 กันยายน 2566  
จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2566  นายเสนีย 
เอกบุตร ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

ระเบียบวาระที่  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  
สมัยสามญั  สมัยท่ี  2  ครั้งที่ 5 ประจำป  2566 

    วนัอังคารที่  15  สิงหาคม   2566 
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และไดนำรายงานการประชุมสภาฯ ท่ีสภายังไมไดรับรองลงไวใน   
 เว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เปนการลวงหนา  
 แลว  เพ่ือใหทานสมาชิกไดมีโอกาสตรวจดูกอนการประชุม  

-  เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญครับ 
 

นางสวาท  ประดับการ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบริหาร ทานหัวหนาสวนราชการ  ทาน
สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสวาท  ประดับการ สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอำเภอคำมวง คณะกรรมการไดมาประชุมกันเพ่ือ
ตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  
คร้ังท่ี 5  ประจำป  2566  เม่ือวันท่ี  15  สิงหาคม  2566  ไดมาประชุมเพ่ือ
ตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี   21   สิงหาคม  2566  และไดจัดเตรียมไว
ใหทานสมาชิกไดมีเวลาตรวจรายงานการประชุมดังกลาว  กอนท่ีจะมีการประชุม
สภาในวันน้ี เพ่ือใหสภารับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา ทานสมาชิกสภาคง
ไดตรวจดูแลวสวนการแกไขถอยคำในรายงานการประชุมกระทำไดโดยมติของท่ี
ประชุม ขอบคุณคะ 

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคำรายงานประชุมสภา   
(นายเสนีย  เอกบตุร)  สมัยสามญั  สมัยท่ี  2  ครั้งที ่5 ประจำป  2566 
    วันอังคารที่  15  สิงหาคม  2566 

มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคำรายงานประชุมสภา หรือไมครับ 
    ถาไมมนีะครับ ถือวาที่ประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสภา  

สมัยสามญั  สมัยท่ี  2  ครั้งที ่5 ประจำป  2566 
    วันอังคารที ่ 15  สิงหาคม  2566 
 
ระเบียบวาระที ่3  ญัตติ 

3.1 เรื่อง ขออนุมตัิแกไขเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566  
-  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผูเสนอ 

    เชิญทานนายกครับ 
 
นางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และสมาชิกสภา  
(นายก อบจ.กาฬสินธุ)  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทุกทาน  

ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดออกขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ไปแลวน้ัน 

บัดน้ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ มีความจำเปนท่ีจะตองขออนุมัติ
แกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจายฯ ประจำกองชาง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน คาท่ีดินและส่ิงกอสราง คา
ส่ิงกอสรางสาธารณูปการ จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 499,000  บาท  (ส่ีแสน
เกาหม่ืนเกาพันบาทถวน)  และงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการ
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โยธา งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จำนวน 1 รายการ  
เปนเงิน 748,900  บาท (เจ็ดแสนส่ีหม่ืนแปดพันเการอยบาทถวน) รวมจำนวน 
2 รายการ เปนเงินท้ังส้ิน 1,247,900  บาท (หน่ึงลานสองแสนส่ีหม่ืนเจ็ดพัน 
เการอยบาทถวน) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2563 ขอ 29  การแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง
งบประมาณรายจายในงบลงทุน ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ 
เปล่ียนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

เพ่ือใหการแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจายดังกลาวเปนไป
โดยถูกตองตามระเบียบของทางราชการ จึงไดเสนอญัตติขออนุมัติการแกไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจายมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
พิจารณาอนุมัติตอไป 

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายเชิญครับ ผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
(นายเสนีย  เอกบตุร) นะครับ  ถาไมมีทานสมาชิกอภิปรายนะครับ เชิญทานเลขาไดตรวจนับองคประชุม

ครับเชิญครับ  
 
เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ขณะน้ีมีทานสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมแหง
(นายสุนันท โคตะวินนท)  น้ีรวม รวมท้ังส้ิน 28 ทาน รวมท้ังทานประธานสภาดวย ครบองคประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ   ครบองคประชุม 28 ทานนะครับ ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง 
(นายเสนีย  เอกบตุร)  งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2566 ผมจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ 

-  มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 
    -  27  เสียง 
    -  มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามญตัติที่ทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 
    -  ไมมีนะครับ  

-  งดออกเสยีง  จำนวน  1 เสียง  นะครับ 
    -  ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวดักาฬสินธุ  มีมติเห็นชอบตามญัตติ                  
       ทีท่านนายกเสนอ นะครับ 
 

3.2 เรื่อง ขออนุมตัิโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
-  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   ผูเสนอ 

    -  เชิญทานนายกครับ 
     
นางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และสมาชิกสภา  
(นายก อบจ.กาฬสนิธุ)  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทุกทาน  

ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดออกขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ไปแลวน้ัน 
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บัดน้ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ มีความจำเปนท่ีจะตองขออนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจาย ดังน้ี 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจายเปนรายการใหม กองชาง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน คาท่ีดินและส่ิงกอสราง คา
กอสรางส่ิงสาธารณูปการ จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 498,000  บาท (ส่ีแสนเกา
หม่ืนแปดพันบาทถวน) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2563 ขอ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบ
ลงทุนโดยการโอนเพ่ิมโอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ โอน
ไปต้ังจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

เพ่ือใหการโอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนไปโดยถูกตองตามระเบียบ
ของทางราชการ จึงไดเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายมาเพ่ือใหสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาทานใดประสงคจะอภิปรายเชิญครับ  เชิญทานปราการ อุตสาห ครับ 
(นายเสนีย  เอกบตุร)   
 
นายปราการ อุตสาห ทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร ทานปราการ 

อุตสาห จากอำเภอหวยเม็ก ทานประธานท่ีเคารพครับ ดวยความม่ันใจ ครับในการ
บริหารงานของทานนายก ในตรงน้ีอานแลวเขาใจครับ ชัดเจนครับ บางคร้ังก็ถาม
กันอยูวาอยูท่ีอำเภอไหน เอกสารก็มีอยูแลวนะครับ ก็ไมเสียเวลานะครับ ก็เห็นดวย
ครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเชิญครับ  ผมจะใหทานเลขาตรวจ 
(นายเสนีย  เอกบตุร) นับองคประชุมนะครับ เชิญทานเลขาครับ 
 
เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ขณะน้ีมีทานสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุม
(นายสุนันท โคตะวินนท)  รวมท้ังส้ิน 28 ทาน ครบองคประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ ครบองคประชุม 28 ทานนะครับ ผมจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ เร่ือง ญัตติขอ 
(นายเสนีย  เอกบตุร) อนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 
    -  มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 
    -  27  เสียง 
    -  มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามญตัติที่ทานนายกเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 
    -  ไมมนีะครับ  

-  งดออกเสยีง  จำนวน  1 เสียง  นะครับ 
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    -  ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวดักาฬสินธุ  มีมติเห็นชอบตามญัตติ                  
       ทีท่านนายกเสนอ นะครับ 
 
ระเบียบวาระที ่4  ญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

เรื่อง  งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2567  (วาระที ่1) 
    -  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ผูเสนอ 
    -  เชิญทานนายกครับ 
    
นางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และสมาชิกสภา  
(นายก อบจ.กาฬสินธุ)  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทุกทาน  

บัดน้ี ถึงเวลาท่ีผูบริหารทองถ่ินขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  
จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปตอสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี ผูบริหารทองถ่ินองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ จึงขอช้ีแจงใหทานประธานและสมาชิกสภาทุกทานไดทราบ
ถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังตอไปน้ี 
1. สถานะการคลัง 

         1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2566 องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังน้ี 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร   จำนวน 407,901,754.88 บาท  
1.1.2 เงินสะสม   จำนวน 1,097,844,828.06 บาท  
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน 71,844,406.94 บาท  
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จำนวน 

22 โครงการ รวม 4,991,595.40 บาท  
1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหน้ีผูกพัน จำนวน 123 โครงการ 

รวม 20,986,457.00 บาท  
1.2 เงินกูคงคาง จำนวน 33,564,625.78 บาท  

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.1 รายรับจริง จำนวน 774,944,598.57 บาท  ประกอบดวย 

       หมวดภาษีอากร    จำนวน  23,671,961.91  บาท 
    หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จำนวน      324,238.94  บาท 
    หมวดรายไดจากทรัพยสิน   จำนวน    2,604,844.34  บาท 
       หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค  จำนวน                  0.00  บาท 
       และกิจการพาณิชย    
        หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   จำนวน       662,088.06  บาท 
       หมวดรายไดจากทุน   จำนวน          0.00  บาท 
        หมวดภาษีจัดสรร   จำนวน   87,925,365.32  บาท 
        หมวดเงินอุดหนุน   จำนวน  359,756,100.00 บาท 
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         2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   
จำนวน 124,092,588.65 บาท 

2.3 รายจายจริง    จำนวน 618,788,843.69 บาท 
ประกอบดวย 

         งบกลาง     จำนวน    39,937,100.74  บาท 
         งบบุคลากร    จำนวน  330,645,916.92  บาท 
         งบดำเนินงาน    จำนวน  136,479,348.03  บาท 
         งบลงทุน    จำนวน  108,543,420.00  บาท 
         งบเงินอุดหนุน    จำนวน      3,183,050.00  บาท 
         งบรายจายอ่ืน    จำนวน                  0.00  บาท 
        2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  

จำนวน 101,764,206.44 บาท  
        2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหนาที ่ 

จำนวน 9,972,613.55 บาท  
2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  
จำนวน 78,895,804.06 บาท  

        2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จำนวน 0.00 บาท  
 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 

1. รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ป  2565 

ประมาณการ 
ป 2566 

ประมาณการ 
ป 2567 

รายไดจัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร  23,671,961.91 27,000,000.00 27,000,000.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต 

324,238.94 245,000.00 1,038,300.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 2,604,844.34 3,540,800.00 2,300,000.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 662,088.06 600,000.00 20,000.00 

หมวดรายไดจากทุน 0.00 3,000.00 0.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 27,263,133.25 31,388,800.00 30,358,300.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 หมวดภาษีจัดสรร 387,925,365.32 382,487,700.00 388,800,000.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

387,925,365.32 382,487,700.00 388,800,000.00 
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รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 หมวดเงินอุดหนุน 359,756,100.00 398,623,500.00 404,841,700.00 

 รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

359,756,100.00 398,623,500.00 404,841,700.00 

รวม 774,944,598.57 812,500,000.00 824,000,000.00 

 
2. รายจาย 

รายจาย รายจายจริง 
ป 2565 

ประมาณการ 
ป 2566 

ประมาณการ 
ป 2567 

จายจากงบประมาณ    

งบกลาง 39,937,108.74 120,291,580.00 169,137,410.00 

งบบุคลากร 330,645,916.92 372,574,950.00 383,947,660.00 

งบดำเนินงาน 136,521,928.03 235,298,320.00 247,646,130.00 

งบลงทุน 108,543,420.00 81,335,150.00 18,846,300.00 

งบเงินอุดหนุน 3,183,050.00 3,000,000.00 4,422,500.00 

รวมจายจากงบประมาณ 618,831,423.69 812,500,000.00 824,000,000.00 

 

     จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ อนุมัติตอไปคะ 
 
ประธานสภาฯ   ตามท่ีทานนายกฯ  ไดเสนอญัตติตอสภาเพ่ือใหสภาพิจารณาให  
(นายเสนีย  เอกบตุร) ความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ น้ัน   
    ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจง ระเบียบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
    ขอเชิญครับ 
 
เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ 
(นายสุนันท โคตะวินนท) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 

2547 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ขอ 47 ในการพิจารณาราง
ขอบัญญัติ วาระท่ี 1 ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินท่ีปรึกษาในหลักการแหงราง
ขอบัญญัติ และลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติน้ันหรือไม หากมีสมาชิก
สภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินได
อภิปรายในเร่ืองน้ันพอสมควรแลว เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติ
วาระท่ีหน่ึง สภาทองถ่ินจะใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการ
ก็ได ครับทานประธานครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานเลขาท่ีไดช้ีแจง ขอกฎหมายและก็ขอระเบียบใหสภาไดทราบ 
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(นายเสนีย  เอกบตุร) ตอไปเปนการพิจารณาในวาระท่ี 1  ช้ันรับหลักการนะครับ โดยใหท่ี                
ประชุมปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัติหรือไม 

    -  เชิญสมาชิกทานใดมีความประสงคจะอภิปรายหรือไมนะครับ เชิญครับ 
    เชิญทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ ครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด เขตอำเภอเมืองครับ  ทานประธานครับในรอบ 1 ป วันน้ีมี
ความสำคัญ และสำคัญท่ีสุด สำคัญในการทำหนาท่ีในฝายนิติบัญญัติทำหนาท่ี
กล่ันกรองงบประมาณท่ีจะตกถึงพ่ีนองประชาชน ทานประธานครับ 824 ลาน 
งบประมาณตามรางขอบัญญัติ ป 67 ทานประธานครับผมมีขอสังเกตอยูขอ 1 ท่ี
จะฝากถึงผูบริหารวางบของเราไปอยูท่ีงบกลางเยอะมันเยอะตรงน้ีน่ี ก็จะฝากให
ทานไดทำหนาท่ีในการจัดทำเปนโครงการทานประธานครับ ทานควบคุมการ
ประชุมดวยครับ  

 

ประธานสภาฯ   ทานท่ีเปดโทรศัพทนะครับ เคร่ืองมือส่ือสารใหหยุดไวกอนนะครับ ใชระบบส่ันแทน 
(นายเสนีย เอกบุตร)  นะครับ เชิญทานเกรียงศักด์ิ ตอเลยครับ 
 

 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ขอบคุณทานประธานครับ ธรรมดางบแตละปของงบกลาง จะอยูท่ีประมาณ 40 

กวาลาน ไมเกิน 50 ลานตอขอบัญญัติตอหน่ึงปทานประธาน แตปน้ีสูงไปรอยกวา
ลานแตวาตรงน้ีอยากจะแจงทานประธานทานนำเรียนทานนายกใหทำหนาท่ีทำ
เปนขอบัญญัติในการพัฒนาพ่ีนองประชาชนซ่ึงเรามีความจำเปนท่ีจะทำอยูแลวน่ี
เห็นชัด  ๆทานประธานเร่ืองภาวะอากาศท่ีกำลังเปล่ียนแปลงครับเขาบอกวาคร่ึงป
หลังเน่ียนอกจากจะรอนแลวตองมีแลงตามมาครับทานประธานผมดูรางขอบัญญัติ
ท่ีทานนายกทำมา แผนงานโยธาตอนน้ีนะครับ 50 กวาลาน แตวาสำหรับงบไปทำ
การเกษตร มีแคไมถึง 8 ลาน ตรงน้ีผมอยากใหทานนายกเพ่ิมข้ึนมาหนอยในสวนท่ี
จะแกไขปญหาเร่ืองน้ำแลงน้ำทวม เร่ืองน้ำด่ืมน้ำใชเพ่ือการเกษตรครับเพ่ือ
การเกษตรครับอยากใหเพ่ิมหนอยครับ ถาเราไมแกไขตรงน้ี จะใหใครมาชวยแก 
ทานประธานครับ ผมไมทราบวาทานประธานไดชางดูรางขอบัญญัติหรือยังครับ
น้ำหนักเทาไหร 2.5 กิโลกรัมครับ 2 เลม 2.5 นะครับ ผมดูแลวก็หนักข้ึนทุกป 
ทานประธานครับ มีขอท่ีนาสงสัย หนาควรพิจารณา ผมแยกยอยมีดังน้ีครับทาน
ประธานตรงน้ีผมอยากฝากทานสมาชิกจากกมลาไสย ชวยตรวจทานใหดูหนอย คือ
เร่ืองฟุตบอลตานยาเสพติด ทานประธานต้ังมา 1 ลานบาท ผมเขาใจวาทาน
สมาชิกจากกมลาไสย ทานคงเดช ขออภัยท่ีเอยนามทาน ทานจะมีความเขาใจวา
ประเพณีการแขงกีฬาในทองถ่ิน เขาทำอะไร ทำอยางไร เวิรกไมเวิรก ดีไมดี คุมคา
ไหม มีประโยชนไหม อันน้ีทานคงเดช มีความเขาใจครับ ขออนุญาตท่ีเอยนามครับ 
ตอมาครับงบประเพณีครับทานประธาน สมัยผมเปนสมาชิกสภาแรก  ๆสมัยน้ัน 
ผมจำไมผิดวางบประมาณสูงสุดตัวน้ีไมเกิน 2 ลาน ตอป แตวาปน้ีทานประธาน ป 
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67 4.4 ลาน หน่ึงเทาครับ แลวเปนประเพณีท่ีมีลักษณะคลายกันเชนท่ีมาทำก็มี
อำเภอรองคำและอำเภอเมือง บุญคูนลาน มีตำบลเหนือ มีฆองชัย มีบัวขาว มียาง
ตลาดและ ดอนจาน บุญบ้ังไฟครับ มีบานโพน มีกุดหวา สงกรานตมีโนนบุรี และ
อำเภอเมือง แหเทียนเขาพรรษา เขาวง อำเภอเมือง นามน แหเทียนคือทอดเทียน
ทานประธาน สรงน้ำก็มีท่ีหนองแปน ตักบาตรเทโว อำเภอนามนก็มีเขาใจวาอยู 
สหัสขันธ ก็มีแลวทำใหผมกลุมใจ คือบุญกุมขาวใหญคือผมกลุมใจจริง  ๆวามันจะ
คลาย  ๆกับบุญคูณลาน ก็มีท่ีคำมวง มีหวยเม็ก ลอยกระทงก็มีท่ีหนองแวง สมเด็จ 
4.4 ลานทานประธาน ความหมายของผมคือ สมัยแรก  ๆทานประธานท่ีผมทำ
หนาท่ีตรงน้ี มีไมก่ีอยางประเพณี มีไมก่ีประเภท ท่ีพอจำได แลวก็ดีเดนดัง จังหวัด
หน่ึงมีท่ีหน่ึง อยางเชนบ้ังไฟตะไลลาน ก็มีท่ีกุดหวา แขงเรือท่ีอำเภอกมลาไสยก็มีท่ี
อำเภอกมลาไสย แหเทียนก็มีเทศบาลเมือง สวนมากแรก  ๆจะมีเฉพาะอำเภอเมือง 
เหตุผลคือท่ีอำเภอเมืองคือจังหวัด ท่ีจังหวัดก็มีสวนราชการในจังหวัด มี
มหาวิทยาลัย มีวิทยาลัย โรงเรียนประจำจังหวัด อยูท่ีน่ีเขาก็มารวมทำกิจกรรมใน
งานประเพณีทานประธาน ประเด็นตอมาทานประธาน ซ่ึงเร่ืองน้ีผมไดอภิปรายใน
สภาไปแลวหลายคร้ังเพราะวาทานนำเสนอมาคือรถยนต คำวารถยนต ผมกำลังคิด
วาทานทำโครงการมาใหมีท่ีจอดรถแลวละ แตวาปญหาผมวาทานบริหารจัดการได
เพียงพอหรือไมใหสามารถเขาออกได การจราจรสะดวก เพราะวา รพ.สต. ก็มาอยู
กับเราแลว แตวาไดขาววากฎหมาย ใหมาอยูกับเราท้ังหมดเลยทานประธาน ใหมา
ท้ังหมดเลย ผมไมรูวาท้ังหมดน้ีเทาไหร มาแลว 51 โดยกฎหมายตองมาหมด อบจ. 
ไหวหรือเปลา แลวป 2567 ครับทานประธาน คือสำนักเลขาได 3 คัน เปน
รถบรรทุก 2.5 ลาน แลวก็มีรถตรวจการณ อีก 1 คัน 1.3 ลาน แตวาทานทำมา
คือรถขับเคล่ือน 2 ลอ แตวาผมดูแลว ถาตรงกับสภาพพ้ืนท่ีบางคร้ังทานนายก 
ทานผูบริหารทาน ไปทำหนาท่ีท่ีมีความเส่ียงภัย ทานหนาจะเสนอเปนขับเคล่ือน  
4 ลอ หวังวาทานคงไมโทรใหกองชางเอารถไปดึงทานข้ึนติดหลม ติดอะไรทาน
ประธาน ทานเสนอมาแคขับเคล่ือน 2 ลอ สำนักปลัดอีก 1 คัน ครับ 8.5  แปด
แสนหา ตอมากองสาธารณสุขอีก 1 คัน แปดแสนหาเหมือนกัน กองชางอีก 2 คัน
ครับ ลานส่ีแสน รวมแลว ประมาณ เกือบ 7 ลานทานประธาน ผมมีส่ิงท่ีพิเศษอีก 
1 อยางท่ีอยากฝากคณะกรรมการแปรญัตติรางงบประมาณ ใหทานนำไป
กล่ันกรอง แลวก็ชวยกันดูรายละเอียด อันท่ี 1 ครับ ปายประชาสัมพันธ จอ LED 
ครับ ทานประธานครับ ทานมองมาท่ีผมครับทานประธาน ทานมองมาท่ีผมครับ   
5 ลานครับ ปายประชาสัมพันธ LED ครับ 5 ลานครับ อันท่ี 2 ครับ ท่ียังไมเคยมี
มากอนเหมือนกัน รอบน้ีมีภาษาญ่ีปุนครับทานประธาน ไมมากครับสองแสนกวา
บาทสำหรับกองการศึกษา ถามวาผมคิดอะไร ผมคิดวาภาษาญ่ีปุนก็มีความสำคัญ
ครับทานประธาน ภาษาอังกฤษ 3 ลาน อันน้ีของโรงเรียนนะครับ ทานประธาน
ครับ อันท่ี 3 ประชุมทางไกลผานดาวเทียมครับ ทานประธานมองมาท่ีผมอีกครับ 
5 ลานอีกครับทานประธาน ถามวาเรานาจะไดใชแท็บเลต ประมาณวันท่ี 15 
กันยายน ทานประธาน นาจะไดใชนะครับทานประธาน ตอมาครับ เรายังไมเคยมี
เหมือนกัน รพ.สต. น้ีครับทานประธาน คาซอมแซมอาคารและสถานท่ี ผมก็กราบ
เรียนทานนายกแลว วาทานนายกครับ ผมเปนกำลังใจใหทานนะครับ เขาไมมาตัว
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เปลาครับ เขานำปญหามาใหทานดวยครับ 6 ลานครับ คาซอมแซม ขอ 5 ครับ
ทานประธาน โครงการน้ีผมดูแลว ตัวเลขก็ประมาณ แสนเจ็ดหม่ืนบาท คอนขาง
นอยทานประธาน สำหรับปญหาท่ีเกิดข้ึนกับบานกับเมืองเรา วันน้ันผมไปรวมเปด
โครงการกับ ทานนายกกับทานสมาชิกสภา จากเขต 1 ครับ ท่ีอยูขาง  ๆผมน่ี
แหละ ทานประธานครับ โครงการน้ันคือโครงการ ผมยังเสียใจเลยวันน้ัน ผมไมได
โทรเชิญทานคงเดช ไปกับผมดวยเพราะวาผมน่ังรอทานนายก มาเปดครับ ผมไป 3 
โมงเชา ปรากฏวาทานมาเกือบเท่ียง ผมถามวาทานนายกไปงานอะไร เพ่ือนสมาชิก
ขาง  ๆบอกผม วาทานไปงานพระ ผมก็เลยทราบทันทีวางานพระไมต่ำกวา 5 โมง
คร่ึง ตองใหพระทานฉันเพล ใหเรียบรอยกอนถึงจะไดกลับผมก็เลยไดน่ังฟงตลอด
ทานประธาน น่ังฟงแบบผูถูกกระทำเพราะวาหองน้ันมีผูหญิงเปนสวนมาก ทาน
ประธานครับ โครงการน้ันคือโครงการ ปองกันและแกไขปญหาการมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควรและการต้ังครรภ ในวัยรุน ผมกับทาน ส.จ. อยูขาง  ๆน่ังฟงเหมือน
ผูถูกกระทำ ไมมีโอกาสไดช้ีแจงครับทานประธานก็เลยไดความรูความเขาใจ วา
โครงการน้ีมีความสำคัญ มีความจำเปนท่ีจะกอใหเกิดปญหาของเยาวชนโดยเฉพาะ
เปนผูหญิง หรือผูชายตองมีความเขาใจ ผมวางบประมาณแสนกวาบาทน้ีนอยไป 
ยังนอยไปครับถาทานจะทำจริง  ๆทำใหมันเยอะไมมีประโยชนครับ ใหมันมากกวา
น้ี ตอมาครับ ไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม หรือโรคติดตอและติดตออุบัติใหม ทาน
ประธานหมายความวาอยางไรครับ มันอาจจะมาก็ไดไมรูมีโรคอะไรมาบอกไมถูกแต
วาท่ีบอกถูกต้ังไว 10 ลานเหมือนเดิมครับ คราวน้ีฝากคณะกรรมการดวยวามี
โอกาสเกิดไหม แลวมันจะเกิดขนาดไหน เผ่ือเหลือ เผ่ือขาดครับ ตอมาครับศูนย 
ความสุข อันน้ี เขาใจไดทานผูบริหารทานมีความเขาใจแลวทานต้ังไวทานจะพัฒนา
ในสวนท่ีพ่ีนองประชาชนแกไขปญหารวมกัน แกไขปญหาใหพ่ีนองประชาชนระดับ
หมูบาน ทานประธานครับ สุดทายผมมีและฝากถึงผูบริหารทานสมาชิกอำเภอฆอง
ชัย ทานเปนผูเขาใจแลวเปนผูเช่ียวชาญ ทางดานการออกแบบ ทานมีความเขาใจ
เก่ียวกับการทำโครงการตาง  ๆทานมีความเขาใจเก่ียวกับโปรเจ็คตาง  ๆเปนงาน
ออกแบบดังน้ีครับทานประธาน ออกแบบบึงอราม 4 ลาน ออกแบบฟาแดดสูงยาง
อีก 4 ลาน ออกแบบอุทยานธรณีอีก 4 ลาน รวมแลว 12 ลาน ทานประธานครับ 
ทานพอเขาใจไดไหมครับบึงอราม ฟาแดด อุทยาน เขาออกแบบอยางไร ถึง 4 ลาน 
 ๆอันน้ีอยากจะฝากทานประธานถึงทานผูบริหาร ถาทานอยากจะนำรายละเอียด

และช้ีแจง คณะกรรมการหรือทานสมาชิกสภาหรือจะอยางไรใหมีขอมูล เพ่ือในการ
พิจารณาอยากฝากทานประธานใหนำสวนน้ีเขามาดวย ทานประธานครับ
คณะกรรมการแปรญัตติรางงบประมาณในคร้ังน้ีมีเบ้ียเล้ียงครับ แตถาเขาใจไดไม
นาจะมีคาท่ีพักนะครับ ทานประธานไมมีคาท่ีพักก็ตองวัดดวงเอาครับในการทำ
หนาท่ีตรงน้ีแตวาเพ่ือพ่ีนองประชาชนก็ขอกราบเรียนทานประธานถึงทานผูบริหาร
วาทานใหมีคำแนะนำมีคำส่ังไปถึงหัวหนาสวนราชการและนำรายละเอียดตาง  ๆ
มาใหทานสมาชิกมาแกไขญัตติรางงบประมาณในคร้ังน้ีดวย ครับโดยเฉพาะทานใช
งบประมาณไปแลว เทาไหร แลวยังเหลืออยูเทาไหร ใชเงินเปนไหม ใชเงินเปน
แสดงวาใชหมด ใชใหถูกตองตามระเบียบ ตามกฎหมายถาใชหมดก็ตองมีเหตุผลวา
ทำไหมไมหมดครับทานประธานขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ   ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ มีสมาชิกสภา 
(นายเสนีย  เอกบตุร)   ทานใดประสงคจะอภิปราย เชิญครับ เชิญทานปราการ อุตสาหครับ 
 
นายปราการ อุตสาห ทานประธานท่ีเคารพครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร หัวหนาสวน  

ทุกทาน ผมปราการ  อุตสาห จากอำเภอหวยเม็ก  ทานประธานท่ีเคารพครับใน
ญัตติท่ีเสนอรางขอบัญญัติท่ีทานนายกไดนำเสนอในวันน้ีน่ี  ยอมรับครับทาน
ประธานผมยังตรวจไมหมดนะครับ แตวาแตกอนก็คงจะเลมผอมกวาน้ีนะครับ
เพราะวาองคการบริหารสวนจังหวัดของเราคงมีรับหนวยงานตาง  ๆเขามา แตพอ
รับกองการศึกษาหรือวารับครูเขามา แลวก็รับ รพ.สต. เขามา 52 แหง  มันคงจะ
อวนข้ึนอวนข้ึนนะครับ ทานประธาน 2 เลมใหญ  ๆนะครับ มีหนาและก็มีหลัง 
ดวยความเคารพทานประธานอยางน้ีครับวา  มาเห็นเลมสวนหนาดีใจครับทาน
ประธาน พอเปดไปอีกนิดหน่ึง  ตกใจครับทานประธาน มันมีดีใจและตกใจ เพราะ
อะไรทานประธานมาดูสถานะการคลังของการบริหารสวนจังหวัดเน่ียมันแข็งแรง
แข็งแกรงนะครับเงินฝากธนาคาร 407 ลาน แข็งแกรงนะครับเงินสะสม 1,097 
ลาน  แลวก็เงินทุนสำรอง  สำหรับเงินสะสมนะครับ เงินทุนสำรองเพ่ือท่ีจะใชใจ  
ในเร่ืองอะไรท่ีมันขาดตกบกพรอง 71 ลานไมใชธรรมดานะครับแลวก็ถัดมานะครับ
กอหน้ีผูกพันอันน้ีมันเปนเร่ืองธรรมดาอยูแลว เร่ืองกอหน้ีท่ีผูกพันนะครับ สวนท่ีดี
ใจแตสวนท่ีตกใจทานประธาน มาดูนาจะเปนแผนท่ี 3 ไมมีหนาสวนท่ี 2 รายจาย
ทานประธาน  ตกใจตองเรียนทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารทานนายกดวย
ความเคารพงบกลางนะครับ จายจริงป 65 รับจริงจายจริง  39,900,000 บาทนะ
ครับ ทานประธานครับ ในป 2566  120 ลานนะครับ เกือบเทาตัว ใชใชเทาตัว 3 
เทาตัวนะครับ งบประมาณป 2567 ท่ีเรากำลังพิจารณาถึงอยูน้ีนะครับ 159 ลาน 
ทานประธานตกใจตรงน้ีไมเปนไรเพราะไดสอบถามกันแลว อันน้ีหยุดตกใจ 
เพราะวาในการบริหารแลวก็ในการเสนอญัตติตรงน้ีผมเช่ือในความเปนผูบริหาร
ของทานยืดหยุนในตรงน้ีดวย สามารถท่ีจะไปแกไขไดนะครับ ถัดมาครับงบ
บุคลากร ป 65 ครับทาน 330 ลาน งบบุคลากรนะครับ 330 ลาน ใชจริงจายจริง
นะครับ ป 66 372 ลานทานประธาน 372 ลาน  เทาไหรนะครับข้ึนไปประมาณ 
30% ครับ ปงบประมาณท่ีเรากำลังพิจารณา 338 ลาน ทานประธานครับ ย่ิงทวี 
ข้ึน  ๆย่ิงกวาโบนัส  อีก 5 ป  เทาตัวแลวจะฝากทานประธานในตรงน้ีเผ่ือมันจะลืม
ทานประธานเผ่ือจะลืมนะครับฝากทานประธานผานไปยังทานนายกคณะผูบริหาร
ดวยนะครับตอไป ภาระของพวกเราในการรับ รพ.สต. ตรงน้ีมันจะมีคาตำแหนง
วิชาชีพทานประธานครับ 52 รพ.สต. ตรงน้ี มันจะมีคาตำแหนงวิชาชีพ พิเศษ    
คนละ 10,000 บาท 52 นะครับ เดือนหน่ึง 520,000 บาท นะครับเดือนนึง 
520,000 บาท ครับตำแหนงผอ.ตำแหนงวิชาชีพตรงน้ีก็ฝากไปยังทานประธาน 
ฝากไปยังคณะทานผูบริหารนะครับลองบริหารจัดการตรงน้ีดูวาเราจะแกปญหา
ยังไงในอนาคตท่ีตกใจท่ีสุดทานประธาน ป 66 งบลงทุน 108,500,000 บาท ปท่ี
แลว 66  81 ลานทานประธาน  ลดลงมาสักประมาณ 20 %  ถัดมา ถัดมาครับปน้ี
ครับ เราจะทำอยางไรครับ 18 ลาน ทานประธานครับดูดี  ๆครับ 18 ลาน 18 ลาน
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จริง  ๆครับ 18 ลานครับทานประธานครับ เงินอุดหนุนก็พอทำนา  ก็ถือวานาจะ
เปนตัวเลขท่ีผิดนะครับ ผิดหรือไมผิดทานนายกและทานประธานก็นาจะตอบเอง
นะครับ ตัวน้ี 18 ลาน ถัดมาครับทานประธานครับขอบัญญัติขององคการบริหาร
สวนจังหวัดของเราโดยหลักงบประมาณมันก็นาจะเพ่ิมข้ึนนะครับเพ่ิมข้ึนอาจจะ
เปน 5% บาง 10% บางแตอันน้ีมันจะลดลดไปเร่ือย  ๆทานประธานครับผมคิดวา
ทานคณะผูบริหารทานรอบคอบนะครับรัฐบาลก็ยังต้ังไมได มันจะมาไหมหนอแต
ผมม่ันใจนะครับนายกก็คงจะไดวันน้ีแหละนะครับนายกสภาใหญเขาก็คงจะบริหาร
ไดเงินก็คงจะแปรมาทองถ่ินนะครับทานประธานคงจะไมวิตกกังวลครับ โดย
หลักการก็อยากจะเห็นชอบแตในสวนท่ีเปนสาระสำคัญดังท่ีทานเกรียงศักด์ิ พัน
โกฏิ ขอประทานโทษ เอยนามทาน ทานไดพูดและก็แนะแนวบอกวายังออกแบบน้ี
ทำไมบึงอราม  4 ลานออกแบบตรงน้ี 4 ลานนะครับ ในสวนท่ีรับผิดชอบก็ตองมา
ตอบคณะกรรมการแปรใหชัดเจนนะครับ  เพราะวาในสวนท่ีจะชวยทานนายกได
บริหารจัดการอยางมีคุณภาพทุกดานครบทุกสวนนะครับก็สภาน่ีแหละครับ เปน
ผูดูแลชวยทานนะครับเปนผูกล่ันกรองนะครับ ก็ฝากทานประธานผานไปยังทาน
นายกดวยอันไหนท่ีมัน overload ท่ีสภาเห็นแลว วาตัดลดตรงน้ี  ๆ นาจะไดเยอะ
อยู อันน้ียังไมลงรายละเอียดนะครบทาน ในหลักการก็เห็นดวยนะครับสำหรับตัว
ของผมเอง ซ่ึงเปนตัวแทนของพ่ีนองนะครับก็วันน้ีก็ไมมีอะไรครับทานประธานท่ี
แตงตัวอยางน้ีนะครับในใจลึกๆก็ชุดน้ีนะครับไมใชชุดสวยชุดเทหชุดอะไรหรอกครับ
ทานประธานชุดน้ีชุดไปงานศพครับ แตงตัวไปงานศพ เพราะวาอะไรครับในใจผม
เพราะอะไรทุกส่ิงทุกอยางมันแมตกันเขามาสำหรับประเทศน้ี  สำหรับประเทศไทย
นะครับ  ก็พูดนิดนึงนะครับทานประธานก็เลยแตงตัวมาไวอาลัยใหกับประเทศไทย 
ใหกับประชาธิปไตยอันน้ีนะครับทานประธานครับขออนุญาตนะครับก็ฝากไวนิดนึง
นะครับฝากใหทานสมาชิกสภา คิดนิดหน่ึงนะครับ เราเปนตัวแทนของพ่ีนอง
ประชาชน กอนเขาไปในสภารับปากวาจะนำพาความประสงค 

 
ประธานสภาฯ   ทานปราการครับ เขาประเด็นนะครับวาเรายังอยูในขอบัญญัติ รับหลักการอยูนะ
(นายเสนีย เอกบุตร)  ครับ ทานคอยอภิปรายในวาระอ่ืน  ๆครับ 
 
นายปราการ อุตสาห จริง  ๆแลวผมเห็นดวยแลวครับ ผมจบแลวครับ ขอบคุณมากครับทานประธาน

ครับ 
 
ประธานสภาฯ   เชิญทานวิรมณศักด์ิ นะครับ เชิญครับ  
(นายเสนีย เอกบุตร) 
 
ด.ต. วริมณศักดิ์ วงศธิเบศร ครับทานประธานท่ีเคารพ ผม ด.ต. วิรมณศักด์ิ วงศธิเบศร ครับ จากอำเภอนาคูผม

มีปญหาอยู 2 ประเด็นครับ คือเก่ียวกับงบกลางนะครับ ขององคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ ผมอยากจะใหเนนไปทางถนนถายโอน นะครับท่ีจังหวัดกาฬสินธุ
เรา มีไมก่ีรอยกิโลนะครับ ก็โดยเฉพาะแลวก็มีปญหาหมดครับ ก็จังหวัดนะครับ ก็
อำเภอนาคูของผมก็ยังไมเสร็จนะครับ จากนากุดสิมไปหนองปอม ไปจอมศรี น้ี
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เหลือ 4 กิโล ตอนน้ีก็ฝนตก เปนหลุมเปนบอยังปะไมไดนะครับ ผมวาเรานาจะเนน
เร่ืองงบกลาง เอาไปทำถนนถายโอนเพราะวาพ่ีนองประชาชนสัญจรไปมาลำบาก
มากเก่ียวกับถนนถายโอนของกระผม บานจานถึงบานวานไปไดสะดวกตอง
ขอขอบคุณ ก็เหลือไฟสวางน้ีแหละครับยังไมเสร็จพอ เพราะวาถนนทุกวันน้ีมันมืด 
บางพ้ืนท่ีไมเหมือนกัน ในเมืองไมมีปญหานะครับ ไฟฟาเยอะอยูแลว แตผมบาน
ชนบทก็ลำบากก็ตองใหไฟเขาหนอยนะครับ ไฟฟาสองสวาง ผมจะขอเนนเก่ียวกับ
งบกลางนะครับ ถนนถายโอนน่ีนะครับทานประธาน และอีกอยางหน่ึงครับ 
เก่ียวกับงานประเพณี นะครับเราตองใชดุลพินิจนะครับ ไมใชวางานจะข้ึนทะเบียน
หรือไมข้ึนทะเบียนเราตองดูความสำคัญ นะครับ เพราะวาจากเล็กไปหาใหญ ครับ
จะเอาใหญอยางเดียวมันก็ใชอยู แตวาอยางอำเภอนาคูของกระผมงานลอยกระทง 
ประชากรอำเภอนาคู 44,552 คน สำคัญมากนะครับ มาหมดอำเภอนะครับ ปท่ี
แลวทานนายกก็เปนประธานนะครับ ทานก็เห็นวาคนนาคูใหความสำคัญ ใหความ
ช่ืนชอบมาก ทานรองก็ไปนะครับ ตอนน้ันผมเห็นทานรองฟอนรำสวยงาม สมกับ
คนสวยอยูแลวนะครับ ปน้ีก็จัดใหอีกนะครับ ทานนายกปแรกทานนายกวาชู 1 น้ิว 
ให 1 แสน ตอมานายกชู 2 น้ิว ให 2 แสน คนอำเภอนาคูผมเห็นหมดนะครับ ทาน
นายกครับ ถือวาเปนอำเภอเล็กอยูส่ีหม่ืนกวาคนใหความสำคัญเก่ียวกับเร่ืองน้ีมาก 
ผมวาทานนายกก็คงจะใหความอนุเคราะหเหมือนเดิมนะครับ ตรงน้ีนะครับอีก
ประเด็นหน่ึงครับทานนายกเก่ียวกับเงินอุดหนุนของทองถ่ิน เก่ียวกับอำเภอ 
ทองถ่ินทองท่ี ท่ีเขาขอมาผมอยากจะเรียนทานนายกวาวันน้ันท่ีผมไปภูแลนชางกับ
ทานรองนายกวิสาขา ภารประดิษฐ ขออนุญาตท่ีเอยนาม ทานนายกภูแลนชาง
บอกวา ทานสจ. ผมเปนนายกมาเปนปกวา  ๆไมเห็นเอางบประมาณลงมาในพ้ืนท่ี
ผมเลย ไมเห็นมาลงภูแลนชางผมเลย ทานนายกใหไป 2-3 โครงนะครับ คนละ
อยางไมใชงบ สจ. บอกทานนายก ผมก็หนาแตก บอกทานวิสาขา น่ีนะครับขอให
เรามีสวนรวมใหความสำคัญในพ้ืนท่ีหนอย อยางนอยก็ให สจ. มีสวนรวมดวยกัน 
ในการรับรู ไดเซ็นส เรียกวาเลนละคร เลนแบบน้ีนายกก็ เลนแบบน้ีผมก็ไปตอไมได
นะครับ ตองเดินไปดวยกันนะครับ เพราะวาทานนายกวาตองไปรวมกัน เดินไป
ดวยกัน พวกผมก็ตายคากระดาษนะครับ ผมวาใหความสำคัญนะครับ พวกเราตอง
อยูดวยกันนะครับ สจ. ทุกคนก็มีหัวใจ ก็มีความคิดเหมือนกับผมน้ันแหละครับ ผม
พอแคน้ีขอบคุณครับ  

 
ประธานสภาฯ   วันน้ีนะครับทานนายกไดนำรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด กาฬสินธุ ให 
(นายเสนีย เอกบุตร) ทานสมาชิกสภาท้ัง 30 เขต ไดพิจารณา วาจะรับรางหรือไมแตวาท่ีสำคัญท่ีสุดก็คือ

เปนภาระหนาท่ีของคณะกรรมการแปรเพ่ือประโยชนสุขของพ่ีนองประชาชน แก
พวกเราชาวกาฬสินธุ นะครับ มีสมาชิกสภาทานใดมีความประสงคจะอภิปรายนะ
ครับ เชิญครับ เชิญทานคงเดช นะครับ 

 
นายคงเดช เฉิดสถิตย  เรียนทานประธานสภา ผมคงเดช เฉิดสถิตย    กมลาไสยเขต 2 ครับ ทานประธาน 

จริง  ๆแลวท่ีลุกข้ึนยืนอภิปรายในวาระน้ีก็ดวยขออนุญาตท่ีเอยนาม              
ทานเกรียงศักด์ิ นะครับ ท่ีทานพาดพิงมาถึงตัวกระผมนะครับ ผมก็เลยขอใชสิทธิ 
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ตรงน้ีนะครับ จริง  ๆแลวในการทำรางงบประมาณแตละปมันตองกร่ันกรองมาจาก
ความตองการของพ่ีนองประชาชน ดวยเหตุผลหน่ึง และมันตองกร่ันกรองออกมา
จากตัวผูบริหาร นโยบายท่ีเราไดรับนำเสนอใหกับพ่ีนองประชาชน โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงแลวผมเคยอภิปรายในท่ีประชุมอันทรงเกียรติแหงน้ี วาองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุของเราต้ังแตไหนเร่ิมเดิมมาเน่ียยังไมมีโครงการไหนยังไมมีรายการ
ไหนท่ีเราจัดเปนของอบจ. เปนของอบจ. จังหวัดกาฬสินธุ เลยเรามีแตสนับสนุน   
มีแตเปนพระรอง ณ บัดน้ี   เห็นในรางเน่ียโดยเฉพาะทานเกรียงศักด์ิ ทานบอกวา 
กาฬสินธุฟุตบอลคลับ โครงการองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุครับตานยา 
เสพติดผมเห็นแลววาเปนส่ิงท่ีสมควรอยางย่ิงทานประธานครับ  เยาวชนทุกวันน้ี
เราปฏิเสธไมไดครับเพราะวาส่ิงเสพติดมันใกลตัวเหลือเกิน จะเปนส่ิงท่ีองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ของเรา มีโครงการท่ีเปนของตัวเองในภาพของจังหวัด 
ทำใหเด็กเยาวชน หันกับมาเลนฟุตบอลกลับมาออกกำลังกายเปนโครงการท่ีนา  
จะมีประโยชนหลาย  ๆโครงการตรงเปาตรงประเด็นโดยเฉพาะอยางย่ิงแลว     
ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ ของเรามีแนวนโยบายทานนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดก็สอดคลองแนวนโยบายไมวาจะเปน 3 รวย รวยวัฒนธรรม ร่ำรวยน้ำใจ 
และก็ร่ำรวยสุขภาพ ยังมีอีกทานประธานยังมี 3 ใจ 1. เขาใจ 2. ไวใจ 3. รวมใจ  
เม่ือวานทานนายกทานติดภารกิจทานรองท้ัง 2 ทาน ไปรวมในงานแถลงนักขาว 
ทานประธานอยาพ่ึง การแขงเรือของกมลาไสยน่ันคือส่ิงท่ีงบประมาณขององคการ
บริหารสวนของเราไดสนับสนุนในวัฒนธรรมและประเพณีมันเปนภาพรวมระดับ
จังหวัดทานประธานผมจึงมองเห็นแลววารางขอบัญญัติขององคการบริหารทำให
ชาวจังหวัดกาฬสินธุของเราทำใหชาวจังหวัดกาฬสินธุ ไดเขาใจถึงบทบาทไดเขาใจ
ถึงแนวทางท่ีเราจะแกไขใหกับพ่ีนองประชาชนโดยเฉพาะอยางย่ิงแลวบทบาทท่ีเรา
ดูแลเยาวชนรุนใหมฝากทานเกรียงศักด์ิดวยนะครับโครงการไหนท่ีทานอยากใหผม
ไปรวมรีบโทรหาผมขอบคุณมากครับทานประธานครับ 

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาทานใดมีความประสงคจะอภิปรายนะครับ เชิญครับ เชิญทานวิรัตน 
(นายเสนีย เอกบุตร)  ภูตองใจ เชิญครับ 
 
นายวิรัตน ภูตองใจ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมวิรัตน ภูตองใจ สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดกาฬสินธุ เขต 2 อำเภอสมเด็จ ในระเบียบวาระท่ี 4 นะครับ ญัตติท่ี
ทานนายกเสนอข้ึนมาก็คงเปนเร่ืองของรางขอบัญญัติรายจายประจำป 2567  
จากหนังสือ 2 เลมท่ีทางอบจ. ของเราน้ันองคการของเราน้ันไดสงเขาไปก็เลย
พิจารณามากอนท่ีจะเขาประชุมในวันน้ี 3 วันลวงหนามาแลวนะครับก็มีหลายมติ
นะครับ ท่ีอบจ. ของเราจะตองดูแลวันน้ี 824 ลานท่ีทานนายกเสนอรางขอบัญญัติ
รายจายมาน้ีผมเองนะครับ ก็พิจารณารางท่ีทานเสนอเขามาสวนหน่ึงแลวน้ันใน
ขอบัญญัติปน้ีในข้ันท่ี 1 วาระท่ี 1 ในข้ันของการรับหลักการน้ีผมเองเห็นดวยแลว 
ก็คงจะตองรับตามหวงนะครับแตพอผานไปข้ันตอนท่ี 2 ในวาระท่ี 2 ก็ตองฝากถึง
คณะกรรมการแปรญัตติท่ีจะตองทำงานในข้ันตอไปอีกนะครับในการพิจารณาราง 
ท่ีทานนายกเสนอมา 824 ลานน้ีสวนหน่ึงแลวองคกรของเราน้ีเปนองคกรทองถ่ิน
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ปกครองทองถ่ินขนาดใหญของจังหวัด ผมอยากจะใหมองไปท่ีเร่ืองของการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ใหเปนหลักมากข้ึนกวาน้ีนะครับ ไมวา
จะเปนเร่ืองของโครงสรางพ้ืนฐานถนนหนทางท่ียังรอคอยความหวังในการแกไข
ปญหาอยูน้ัน น่ีนะครับผมขอเปนอันดับ 1 ลองมาไมวาจะเปนประเพณีวัฒนธรรม
การศึกษา หรือในดานสาธารณสุขน้ันก็เราเชนกันครับแตส่ิงสำคัญแลว เปนตัวแทน
ของสมาชิกสภา  สวนผมเองน้ันเวลาลงพ้ืนท่ีท่ีนองประชาชนมักจะรองทุกขถึงกับ
ความเดือดรอนเร่ืองของถนนหนทางมากกวาท่ีเขาจะถามวาวันน้ีทำไมไมเห็นจัด
ลอยกระทงทำไมวันน้ีไมเห็น อบจ. ทำไมไมปน้ี ไมเห็นอบจ. จัดบุญคูณลานอะไรให
ย่ิงใหญอลังการแตสำคัญท่ีสุดก็คือการถามวาวันน้ีทำไมถนนไมแกไขปญหาเร่ือง
ถนนวันน้ีแหลงน้ำอุปโภคบริโภคตามหมูบานท่ียังขาดแคลนอยูน้ันยังบริการยัง
แกไขความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนอยางไมเรียบรอยเลยนะครับแตวันน้ีโดย
หลักรับหลักการแลวในวาระท่ี 1 น้ันผมเองก็คงจะเห็นชอบนะครับ แตก็ตองฝาก
ไปถึงคณะกรรมการแปรญัตติใหพิจารณารางขอบัญญัติตรงน้ีนะครับ เพราะไมวา
จะโครงการไหนท่ีสงเขามาท่ีจำเปนท่ีสุด และยังไมจำเปนท่ีสุดก็มีไมมากนอย
เทากันละครับทานประธาน  ก็ตองขอฝากไวนะครับ  สวนงบประมาณท่ีอยูในงบ
กลางน้ัน  ก็ขอใหเนนใชในเร่ืองของการแกไขปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐานตอไปนะ
ครับทานประธานขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกนะครับ ท่ีมีความประสงคท่ีทุก  ๆทานนะครับ  บทบาทของ
(นายเสนีย เอกบุตร)  ทานทำพ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุ ไดภูมิใจ นะครับ ญัตติท่ีทานนายกเสนอนะครับ 

รับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ นะครับ มีสมาชิกสภาทานใด
มีความประสงคจะอภิปรายนะครับ เชิญครับ ถาไมมีนะครับ ผมจะใหทานนายกได
ช้ีแจงตอสภานะครับ กอนท่ีสมาชิกสภาจะรับหลักการของทานครับ เชิญครับ  

 
นางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และสมาชิกสภา  
(นายก อบจ.กาฬสินธุ) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทุกทาน ในญัตติท่ีผูบริหารไดนำรางขอบัญญัติ

งบประมาณประจำป 2567 เขาเสนอในวาระท่ี 1 เพ่ือใหทานรับหลักการในราง
ขอบัญญัตินะคะก็ถือวาเปนส่ิงท่ีจะตองไดอาศัยสภาอันทรงเกียรติแหงน้ีละคะ ได
ชวยกัน ไดตรวจสอบไดดูวาส่ิงท่ีคณะผูบริหารกับสวนราชการ  ซ่ึงผูบริหารก็ได
มอบหมายใหสวนราชการไดดำเนินงานตามนโยบายท่ีผูบริหารไดแถลงไว  ไมวา  
จะเปนการแกไขปญหาใหพ่ีนองประชาชนในทุกมิตินะคะ  เราก็ตองยอมรับวา
งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุเหลาน้ัน  เม่ือเทียบกับภารกิจ
ภาระงานแลวก็ส่ิงท่ีเราไดรับการถายโอนมา  คอนขางท่ียังมีเม็ดเงินท่ีไมเพียงพอตอ
การใหเราไดบริหารจัดการแกไขปญหาใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ทุกมิตินะคะ  ดังน้ัน
ตัวดิฉันเองนะคะก็ขออนุญาตเรียนผานทางทานประธานสภาไปยังทานสมาชิกผู
ทรงเกียรติ  ท่ีไดกรุณาไดนำเสนอแลวก็ไดมีขอเปนขอท่ีฝากทางทานประธานมายัง
ผูบริหารซ่ึงดิฉันเองขออนุญาตไดตอบรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือท่ีจะใหค่ันในการ
เสนอองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ในข้ันรับหลักการในคร้ังน้ีต้ังแตขอ
อนุญาตเอยนาม ทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏิคะ ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
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จังหวัดกาฬสินธุ  เขตอำเภอเมือง นะคะ ซ่ึงทานก็ไดใหขอขอคิดเห็นหรือขอท่ีเรา
จะตองเปน Point ใหทางสภานะคะ  เพราะวาหลักการทำงานก็มีการตรวจสอบ
ถวงดุลการ  ต้ังแตระดับผูบริหารเสนอเขามาสุดทายก็จะอยูท่ีสภาทองถ่ินของพวก
เราน่ีแหละคะ หากพบวาส่ิงไหนท่ีคิดวาปญหาน้ีจำเปนอาจจะตองแกไขเพ่ิมเติมก็
สามารถท่ีจะใชกระบวนการในข้ันตอนในการคณะกรรมการแปรญัตติไดสอบถาม
รายละเอียดไดตรวจสอบโครงการกับสวนราชการซ่ึงเราก็จะมีระยะเวลาในการแปร
ญัตติในลำดับถัดไปนะคะ  ในสวนท่ีทานไดกรุณาใหขอคิดเห็นก็จะมีไมวาจะเปนงบ
ประเพณี  ซ่ึงก็ขออนุญาตพูดภาพรวมในเร่ืองของงบประเพณีดวยเชนเดียวกัน   
นะคะ วางบประเพณีจากเดิมเน่ีย 2 ลานกวาปน้ีต้ังมา 4 ลานกวา  ซ่ึงตัวเลขตัวน้ี
มันก็สะทอนวาเรามีการสนับสนุนแลวก็มีความคาดหวังจากหนวยงานตาง  ๆตอง
ยอมรับนะคะ วาตอนน้ีอบจ. ก็เปนอีกหนวยงานหลักเลยคะ  ท่ีแตละทองท่ีทองถ่ิน
หรือแมแตระดับอำเภอนะคะ  ก็หันมาท่ีจะขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก
องคการบริหารสวนจังหวัดโดยใชกระบวนการในการประสานแผนระดับอำเภอ
ข้ึนมาจนกระท่ังการประสานแผนระดับจังหวัดนะคะ  ก็คงจะตองมาตรวจสอบและ
วางหลักเกณฑคะวากิจกรรมท่ี อบจ. จะสามารถสนับสนุนไดซ่ึงเปน ฮีตสิบสอง  
คองสิบส่ี แตกอนเราบอกวาดีเดนดังนะคะ แลวก็เปนประเพณีท่ีประกาศในระดับ
จังหวัดแตตอนน้ีบุญคูณลานก็ประกาศหมดแลว ลอยกระทงก็ประกาศหมดแลว 
ทุกอยางประกาศหมดแลว  เพราะฉะน้ันเน่ียเปนส่ิงท่ีสามารถท่ีจะสนับสนุนไดแต
เพียงแตวาคณะทานสมาชิกนะคะ  คณะกรรมการแปรตองอาจจะตรวจสอบวา
เน่ืองจากผูบริหารในปงบประมาณป 67 น้ี คิดใหมทำใหมเหมือนท่ีทานหลาย  ๆ
ทานฝากขอเสนอแนะมาโดยตลอด ในทุกคร้ังท่ีมีการเปดเปดประชุมสภา ดิฉันก็
เห็นทานเปนประเด็นท่ีวาอยากเห็นนะคะ อยากเห็นอบจ.ดำเนินการเองอยากเห็น 
อบจ. เปนแมงานเอง  เพราะฉะน้ันส่ิงเหลาน้ีละคะจะเปนส่ิงท่ีเราจะตองไดตอบใน
สวนของสวนราชการอ่ืน  ๆท่ีขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ. วาหากเปน
งบประมาณในลักษณะท่ีคลายกัน อบจ. อาจจะพิจารณาในสวนท่ีโดดเดนจริง  ๆ
สวนไหนท่ีเดนเราจำเปนจะตองเปนหนุนเสริมเพราะเราปฏิเสธไมได เพราะวาส่ิง
เหลาน้ีเปนส่ิงท่ีเราสามารถกระตุนเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ  โดยใชการทองเท่ียว
หรือศิลปะวัฒนธรรมท่ีมีความเขมแข็งของจังหวัดกาฬสินธุ มาเปนตัวช้ีนำแลวก็
เพ่ือท่ีจะเปดใหนักทองเท่ียวเขามาเม่ือนักทองเท่ียวมากาฬสินธุเราก็จะไดใหพ่ีนอง
กลุมเกษตรกรพ่ีนองตาง  ๆไดมีโอกาสกระตุนเศรษฐกิจในชุมชนของเขาดวยนะคะ
เพราะฉะน้ันงบประเพณีน้ีก็เปนส่ิงท่ีตองมามีวางแนวทางวาหลักเกณฑอันไหนซ้ำ
กันเราอาจจะตองไดขออนุญาตไดตอไป  ในสวนราชการท่ีขอรับสนับสนุนเขามาวา
เราจำเปนใหตองโครงการท่ีเปนขนาดใหญและก็ดีเดนดังจริงๆนะคะ ในสวนของขอ
ท่ีทานไดฝากบอกวานอยไปน่ีมีนะคะสวนมากจะมีมากไปแตสวนนอยไป  ตองขอ
อนุญาตแจงประชาสัมพันธขาวดีดวยนิดหน่ึงนะคะ  โครงการท่ีทานวาผูบริหารไป
บังเอิญถาเลยไดน่ังฟงไปประมาณซักนาจะเกือบ 2 ช่ัวโมงนะคะ  โครงการน้ีเรา
ไดรับรางวัลเด๋ียวปหนาก็คงก็คือ ระดับเขต ระดับชนะเลิศนะคะ วาอบจ. ได
เล็งเห็นปญหาของวัยรุนซ่ึงตองยอมรับวาการปองกันการทองกอนวัยอันควรมี 
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อบจ.กาฬสินธุ ท่ีดำเนินการครอบคลุมท้ังจังหวัด จนสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติเขต 7 ขอนแกนนะคะ ก็ไดประกาศในเร่ืองน้ีอยากให อบจ. กาฬสินธุ  
ของเรานำรองเปนตนแบบของอบจ. ในการดูแลขยายผลใหครอบคลุมตอนน้ีเรา
กลุมเปาหมายคือมีเฉพาะโรงเรียนในสังกัดกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแตจำนวน
นักเรียนวันน้ันเขามานาจะประมาณ 200 นาจะนาจะไมเกินนะคะไมเกิน 200 
กวา หรือ รอยกวา  เพราะฉะน้ันในป 67 ก็อาจจะตองใหทานคณะกรรมการแปร
ชวยพิจารณาวา ถาหากจะปรับเพ่ิมหรืออยางไรก็ตองดูทานคณะกรรมการแปรอีก
คร้ังหน่ึงนะคะ  แลวก็เร่ืองของการออกแบบโครงการท่ีวามีสวนสาธารณะ บึงอราม 
ฟาแดด แลวก็อุทยานธรณีวิทยา  อันน้ีก็เปนโครงการท่ีเราอยากจะเห็นวาพ้ืนท่ีท่ี
อบจ. มีสวนรับผิดชอบซ่ึงตอนน้ีภารกิจหลักก็จะมีอยู 2 สวน ก็คือบึงอราม ก็คือมี
พ้ืนท่ี 109 ไร แลวก็อุทยานธรณีก็คือสวนท่ี สวนไดโนเสารตรงภูดินอำเภอ      
สหัสขันธคะ 2 จุดน้ีจะเปนจุดท่ีตัวดิฉันเองนะคะไดวางหมุดหมายในการท่ีจะ
พัฒนา สวนท่ีเปนสวนอยูในภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัด  ใหไดรับโอกาส
ในการไดรับงบประมาณเพ่ือจัดสรรเปนโครงการท่ีจะเปนแลนดมารคของ อบจ.
กาฬสินธุ ในการสรางงานสรางอาชีพสรางรายไดและก็ดึงดูดนักทองเท่ียวมาท่ี
จังหวัดกาฬสินธุ อยางเชนตรงบึงอรามก็จะเปนในสวนของเสนทาง East West 
Economic corridor นะคะซ่ึงเราจะตองเปนดานแรกในการท่ีจะดึงดูด
นักทองเท่ียวใหมาท่ีจังหวัดกาฬสินธุ  ก็ตองมาแวะอยูท่ีสวนบึงอรามขององคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ก็วางวาโครงสรางตางๆจะตองมีอะไรเหมือนพวกเรา
น่ีแหละคะหากจะไปทองเท่ียวจะไปแวะท่ีไหนเน่ียจะตองมีความโดดเดนนะคะ
ใครๆก็อยากไปเพราะฉะน้ันการออกแบบกรณีน้ีชางองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุเรามีสถาปนิกแคชางเดียวนะคะการออกแบบในเร่ืองของอัตลักษณใน
เร่ืองของแลนดมารคใหญๆหรือโครงสรางใหญๆเราจำเปนตองอาศัยในสวนของการ 
outsource เร่ืองของการจางผูท่ีมีโครงสรางเก่ียวกับเร่ืองของการวางผังการ
ออกแบบในโครงสรางท่ีโดดเดน  เพ่ือจะสรางแลนดมารคไดก็เลยวางโครงการวา
จะตองมีการออกแบบ  เพ่ือเสนอขอรับงบประมาณเน่ืองจากงบประมาณ  
ประมาณ 2 อยางบึงอรามประมาณการประมาณ 200 กวาลาน 250 นะคะ  
สวนสวนไดโนเสารประมาณ 150 ลานดังน้ันบริบทตรงน้ีงบประมาณ อบจ. ของ
เราไมสามารถดำเนินการไดแนนอนงบประมาณของเราตัดแลวงบพัฒนาประมาณ 
ปละ 100 กวาลาน ดังน้ันส่ิงน้ีเปนส่ิงท่ีจะตองวางแผนรวมกันกับในสวนของ
จังหวัดวาจะของบประมาณในสวนจังหวัดอยางไรหรือเราคาดการณวาหากมี
รัฐบาลในเร็ววันน้ีก็คิดวาคงจะตองไปจัดสรรของบประมาณในสวนน้ีโดยตรงนะคะ
มาเพ่ือท่ีจะใหโอกาสของจังหวัดกาฬสินธุไดการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยเปนหนาท่ีของ
อบจ. เองนะคะ ก็ขออนุญาตนำเรียนทานสมาชิกนะคะวาโครงการตาง  ๆก็มีใน
สวนท่ีทานสมาชิกก็ตองผานคณะกรรมการแปรญัตติจะไดตรวจสอบรายละเอียด
อีกคร้ังหน่ึงนะคะ  สวนทานสมาชิกทานถัดไปขออนุญาตสมาชิกสภาคะทาน
ปราการ อุตสาห ทานสมาชิกสภาเขตอำเภอหวยเม็ก ทานก็ไดใหขอช้ีแจงในสวน
ประเด็นท่ีเราตองดูวางบบุคลากร ทำไมตัวเลขของเราปรับเยอะข้ึนนะคะตองขอ
อนุญาตกราบเรียนวาเน่ืองจากภารกิจท่ีเราไดรับการถายโอนบุคลากร รพ.สต.   
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นะคะ ภารกิจดานสาธารณสุขก็คือมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 51 แหงถายโอน
มาอยูอบจ. แตกองสาธารณสุขกอนเดิมมีเจาหนาท่ีแค 4 คนเองนะคะ ดังน้ันคง
ทำงานใหในภารกิจน้ีไมเพียงพอจำเปนจะตองรับจำนวนของขาราชการเพ่ิมเติม
เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจแลวก็โครงการของเขาเรียกวากรอบของการดำเนิน
บริหารงานดานสุขภาพคะ มันมีมิติลึกเขาไปอีกนะคะตองมี มิติดานการใหบริการ
ปฐมภูมิ มิติของการควบคุมคุณภาพการใหบริการ มิติของเรื่องในสวนของวิชาชีพ
ไมวาจะเปนเร่ืองของยาคลังยาอะไรตาง  ๆดังน้ันส่ิงเหลาน้ีจำเปนเปนหนาท่ีท่ี 
อบจ. จะตองไดจัดสรรอัตรากำลังใหเหมาะสมแลวก็สอดคลองกับภารกิจท่ีเราไดรับ
นะคะแตวาขออนุญาตกราบเรียนทานประธานทานประธานไปทานสมาชิกนะคะ 
วางบบุคลากรของ อบจ.กาฬสินธุ  ปจจุบันมีสัดสวนเม่ือเทียบในเร่ืองของเกณฑใน
การรับบุคลากรเราอยูท่ีประมาณ 20 กวาเปอรเซ็นตนะคะ  ก็ยังมีอัตรากำลังท่ี
เพียงพอในการท่ีเราจะวางกรอบขยายกรอบอัตรากำลังแตท้ังน้ีท้ังน้ันดิฉันก็มอง
เร่ืองของการเหมาะสม เร่ืองของภารกิจภาระงานแลวก็ประสิทธิภาพของ
ขาราชการในการทำงานรวมกันนะคะ เพ่ือท่ีจะรองรับอัตรากำลังใหมถาของพวก
เราสามารถดำเนินการภารกิจอ่ืนไดก็จะมอบหมายใหดำเนินการไปนะคะ  ก็ขอ
อนุญาตกราบเรียนผานทางประธานสภานะคะแลวก็งบลงทุนท่ีทานแจงวาเห็นอยู
ในหลักการรางขอบัญญัติท่ีไดเสนอวันน้ีก็ยังคงอยูในชวงท่ีกองชางขององคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุจำเปนตองออกไปตรวจสอบพ้ืนท่ีออกแบบประมาณ
การเพ่ือใหมีประมาณการท่ีชัดเจนก็คงจะใชในข้ันวาระ 2 วาระ 3 ตอไปนะคะเพ่ือ
นำเสนองบลงทุนใหเหมาะสมกับปญหาท่ียังเกิดข้ึน  เพราะวาถนนหรือวา
โครงสรางตาง ๆคอนขางจะไดรับเร่ืองรองเรียนรองทุกขมาก็คอนขางเยอะ
พอสมควรนะคะ ก็ขออนุญาตทานท่ี 3 คะ ทานสจ. วิรมณศักด์ินะคะ สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด เขต อำเภอนาคูคะ ขออนุญาตเอยนามทานคะ ทานก็
ไดใหขอเสนอแนะ วาเร่ืองของงบของอำเภอทานนะคะซ่ึงตรงน้ีก็คงตองไดคุยกับ
คณะกรรมการแปรวาทุกคนก็คอนขางจะมีความคาดหวังจากอบจ.เหมือนตัวท่ีดิฉัน
ไดกลาวนะคะดังน้ันตรงน้ีก็จะมีในสวนของคณะกรรมการแปรมาดูวาโครงการไหน
ดีเดนดังเปนส่ิงท่ีสำคัญเราก็คงตองอุดหนุนตอเน่ืองแลวก็อาจจะปรับเพ่ิมข้ึนหรือ
ปรับลดลงก็อยูในสวนของคณะกรรมการแปรอีกคร้ังหน่ึงนะคะแลวก็งบอุดหนุนท่ี
ทานบอกวาทานอาจจะบอกวางบของนายกหรืองบสจ.ก็คงไมใชงบของใครนะคะ
เปนงบขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุท่ีเราจำเปนจะตองไดไปแกไข
ปญหาไมวาจะเปนงบตางๆลงในพ้ืนท่ีก็ถือวาเปนการแกไขปญหารวมกันทานก็ได
เปนคณะกรรมการในสวนของบานของประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน
เพราะฉะน้ันแลวไมวาโครงการตางๆในพ้ืนท่ีเขามาตองไดรับการผานในสวนของ
ทานสมาชิกสภาของเราดวยเชนเดียวกันนะคะสวนน้ีตัวดิฉันเองก็พยายามท่ีจะตอง
กราบเรียนผานทานประธานสภาไปยังทานสมาชิกนะคะวาบางคร้ังตัวนายกเองลง
พ้ืนท่ีบางคร้ังตัวผูบริหารเขามาหานายกอะไรตางๆตรงน้ีเราปฏิเสธในความ
รับผิดชอบไมไดหรือเราปฏิเสธในเร่ืองราวท่ีเขารองเรียนรองทุกขผานมาไมไดแต
ท้ังน้ีกระบวนการส่ือสารท่ีจะส่ือสารไปถึงทานวาพ้ืนท่ีของทานยังมีโครงการท่ีทาน
นายกหรือชาวบานหรือผูนำตางๆขอผานมาจากนายกอบจ. อันน้ีก็คงจะตองใช
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โอกาสไดพูดคุยกับทานสมาชิกอีกคร้ังหน่ึงนะคะวาเรามีแนวทางเหมือนกันก็คือ 
การแกไขปญหาในพ้ืนท่ีคะก็ขออนุญาตกราบเรียนผานทานประธานสภาไปยังทาน
สมาชิกดวยนะคะทานถัดมาคะขออนุญาตเอยนามทานคงเดช  เฉิดสถิตยคะ ทาน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต อำเภอกมลาไสย นะคะทานก็พยายาม
พูดเสมอซ่ึงตัวดิฉันก็ไดมอบหมายนโยบายของในสวนของขาราชการแลววาป 67 
อบจ.จะจัดเองหลายโครงการอยางเชนเม่ือก้ีก็คือฟุตบอลตานยาเสพติดก็คือเราจะ
ใชช่ือวาอบจ.คัพ จริง  ๆจะเร่ิมตนปน้ีคะแตวางบประมาณปน้ีจะไดแถลงขาวการ
จัดแลวก็จะเร่ิมจัดในเดือนตุลาคมเปนตนไป เปนการแขงขันชิงถวย อบจ. เร่ืองของ
ฟุตบอลเปนลำดับแรก และเราก็จะมองเร่ืองของกีฬาอ่ืน เๆขามาตอเน่ืองหากกีฬาน้ี
ไดรับความนิยมแลวทำใหเยาวชนของเราหางไกลยาเสพติด  เราก็จะขยายโครงการ
น้ีไปในหลาย  ๆประเภทกีฬาเชนเดียวกัน แลวก็กิจกรรมท่ีเราจะดำเนินการเองนะ
คะ ก็ขออนุญาตกราบเรียนวาก็จะมีในเร่ืองของการสรางช่ือเสียงในเร่ืองของของดี
จังหวัดกาฬสินธุ อยางเชนกุงกาฬสินธุ เราจะจัดเปนกิจกรรม Festival ก็คือ กุง
กาฬสินธุใหทุกคนรูวากุงกาฬสินธุ อรอยอยางไรแลวตองมากินกุงกาฬสินธุนะคะ 
ตรงน้ี อบจ. กาฬสินธุ จะเปนเจาภาพหลักจัด แลวอีกสวนหน่ึงท่ีตองเปนเจาภาพ
เชนเดียวกันก็คือในเร่ืองของการขับเคล่ือนกาฬสินธุ geo Park เพราะวาตอนน้ี
จังหวัดของเราคนพบไดโนเสารตัวท่ี 13 ท่ีภูนอย อำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ 
แลวเราก็ไดรวมกัน เราก็จะปกหมุดไวในเร่ือง geo Park 7 อำเภอคะ เปนมหกรรม
ไดโนเสารนะคะ ก็คือเราเรียกวาเปน Festival ไดโนเสารอันน้ีก็เปน  อบจ. 
กาฬสินธุ จัดเองส่ิงท่ีอบจ. จะทำลำดับน้ีถัดไปนะคะก็เปนโครงการท่ีไมใชประเพณี
ท่ีเปน ฮีตสิบสองหรือคองสิบส่ี ซ่ึงเรามองวากิจกรรมเหลาน้ีแมงานหลักเขามีอยู
แลวคะ สมมุติวามาฆบูชาปรมีบูชา แลวก็จะนึกถึงทะเลธุงก็จะอยูท่ีพระธาตุยาคู 
อันน้ีก็พ้ืนท่ีเขาดำเนินการอยูแลวแตเราอยากใหมองในภาพ อบจ. จัดตอไปคือเปน
ส่ิงท่ีจะสรางอัตลักษณสรางตัวตนของจังหวัดกาฬสินธุตอไปนะคะอันน้ีก็จะเปน
โครงการในป 67 ท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ โดยดิฉันไดมอบหมาย   
ใหแตละกองไดท่ีมีสวนเก่ียวของไดจัดทำโครงการ  เพ่ือจะนำเสนอตอทาน
ประธานสภาในท่ีทานไดตรวจสอบโครงการชวงในคณะกรรมการแปรญัตติดวย
เชนเดียวกันนะคะ ทานสุดทายคะขออนุญาตเอยนามทานวิรัตน  ภูตองใจคะ   
ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต อำเภอสมเด็จ นะคะทานก็ไดให
แนวทางในการท่ีทานน้ีทานบอกวาเห็นชอบในการรับหลักการ แตในข้ันแปรญัตติ  
ทานอยากฝากทานสมาชิกวาปญหาตาง  ๆมีมากบางสมาชิกทานสมาชิก อาจจะ
อยากใหความสำคัญในเร่ืองของศิลปะประเพณีวัฒนธรรมแตบางทานสมาชิกก็ยัง
เล็งเห็นวาบางพ้ืนท่ียังไดรับปญหาเร่ืองโครงสรางพ้ืนฐาน ถนนหนทาง ภัยแลง 
อะไรตาง  ๆตรงเหลาน้ีดิฉันคิดวาส่ิงเหลาน้ีเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ  ซ่ึงเรามีหนาท่ีท่ีจะวางแผนใน เร่ือง ของการใชงบประมาณของ
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุเพ่ือแกไขปญหาใหกับพ่ีนองประชาชนนะคะ 
ในทุกมิติไมวาจะเปนในเร่ืองของคุณภาพชีวิต หรือในเร่ืองของโครงสรางพ้ืนฐาน 
แลงภัยน้ำทวม หรือ ถนนหนทางตาง  ๆความไมปลอดภัยในทองถนนเรายังมีนะคะ 
ไฟก็ยังไมเพียงพออะไรเหลาน้ีเปนเบ้ืองตนเราก็ยังท่ีจะตองไดใชงบประมาณอยู



 22

เชนเดียวกันนะคะ ในสวนน้ีตัวดิฉันเองก็ไดมอบหมายใหกองท่ีเก่ียวของนะคะ ได
จัดทำโครงการตามท่ีมีแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุแลว  ก็ตัว
งบประมาณดวยเชนเดียวกันจริง  ๆแลวแผนพัฒนาอบจ. กาฬสินธุ 4,000 กวา
ลานนะคะทานสมาชิกวันน้ันท่ีอยูริมปาวก็จะไดเห็นโครงการท่ีไดเขามาทุกมิติเลย
รวม  ๆแลวมีประมาณ 4,000 กวาลานนะคะ แตท่ีเรากำลังจะรับหลักการเน่ีย 
800 กวาลานตัดคาใชจายตาง  ๆคาใชจายประจำงบดำเนินงาน งบบุคลากร งบ
ตาง  ๆภารกิจถายโอนเหลือ 100 กวาลานนะคะ ส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงท่ีตัวผูบริหาร
เองก็ตองตระหนัก ก็ตองไดหารือรวมกันโดยใชสภาวางบประมาณทุกโครงการแลว
ก็งบประมาณท่ีเราจะอนุมัติในปงบประมาณ 2567 จำเปนงบประมาณท่ีจะตอง
เปนโครงการท่ีแกไขปญหาใหกับพ่ีนองประชาชนในทุกเขตพ้ืนท่ีจากทานสมาชิก 
ท้ัง 30 ทานก็ขออนุญาตนำเรียนวาระน้ีเพ่ือท่ีจะใหทานสมาชิกสภาไดพิจารณา
เห็นชอบในข้ันรับหลักการของรางขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวน
จังหวัดประจำปงบประมาณ 2567 คะทานประธานคะ ขอบคุณคะ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานนายกนะครับท่ีไดช้ีแจงใหกับสภาไดทราบ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  กอนท่ีจะรับหลักการแหงขอบัญญัติขององคการบริหารสวนจังหวัด 

กาฬสินธุนะครับ  กอนท่ีจะรับหลักการนะครับแหงขอบัญญัตินะครับถึงข้ันตอน
การแปรญัตตินะครับขอใหทานเลขาไดตรวจนับองคประชุมนะครับ  ทานเกรียง
ศักด์ิมีอะไรเพ่ิมเติมครับเชิญครับ   

 
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฎิ  เรียนทานประธานท่ีเคารพครับ  ผมเกรียงศักด์ิ  พันโกฎิ   

ครับขออนุญาตทานประธานนิดเดียวครับ  ทานนายกครับทานประธานครับผมน่ัง
ฟงทานนายกไดอภิปรายไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกไปแลว  ผมมีประเด็นท่ี
จะใหทานนายกไดนำไปกล่ันกรองพิจารณาตามสมควร  เร่ืองแรกคือเร่ืองงบ
ประเพณีครับผมอยากจะเรียนทานประธานถึงทานผูบริหารเร่ืองงบประเพณีครับ
ทานประธานสวนมากเราจะเปนการสนับสนุนใหหนวยงานอ่ืน  ตำบลอ่ืนท่ีเราทำ
จริง ๆถาเปนไปไดก็อยากใหทำเองแลวก็ทำใหมันวาเราคิดเองคิดไดแลวความหมาย
ของผมคือผมอยากจะกราบเรียนทานประธานถึงทานนายกวาเร่ืองงบประเพณีเรา
นาจะมีลิมิตในการสนับสนุนหนวยงานอ่ืน  ถาหนวยงานน้ันเขาสามารถยืนไดแลว
ผมเนนคำวายืนไดแลวอยางเชนกุดหวาครับบุญบ้ังไฟตะไลลานการทองเท่ียว  
เทศบาลตำบลน้ัน เๆขาก็ไดงบประมาณสูงและมีนักทองเท่ียวจากตางประเทศมาดู
ดวยทานประธานอยางน้ีแสดงวาเขายืนไดแลว  ทานประธานครับทานนายกมี
ผูใตบังคับบัญชาท่ีทำหนาท่ีการประเมินประมวลและนำมาใหทานนายกได
กล่ันกรองเพ่ือเปนแนวทาง  ทานใชตรงน้ีสิครับวาโครงการไหนตรงท่ีใดดีไมดีหรือ
วามีความดีเดนดังอยางไรหรือทำไมไดอยางน้ัน  ถามวาท่ีผมพูดไมใชวาผมนอยใจ
วาผมไมมีงบประมาณการทองเท่ียวไปลงในเขตของผมงบประเพณีลงในเขตของผม
ใครไปลงครับทานประธานเคยไปทำหนาท่ีตรงน้ันเคยไปทำท่ีในเขตของผม   
แตวาทำไปแลวคณะกรรมการไดประเมินแลวทานบอกวามันไมดีเดนดังเทาท่ีควรก็
เลยไดปรับปรุงครับทานประธานก็เลยไมไดใหทานผูบริหารใหทานไดนำ
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งบประมาณตรงน้ีไปลงในเขตเลือกต้ังของผม  อันน้ีไมวากันครับผมเพราะวาทำ
ไมไดไมดีไมเดนไมดังนะครับ  ผมเลยอยากฝากทานประธานถึงผูบริหารวาเรานา 
จะมีลิมิตเขียนกำกับวาเราจะจำกัดไวเทาไหรแลวโครงการใดสถานท่ีไหนท่ีไมดีดัง
เทาท่ีควรเราอยาเพ่ิมตัวเลขครับ  ผมเขาใจไดครับนักการเมืองมากับเสียงพ่ีนอง
ประชาชนครับทานประธาน  มากับความคาดหวังของพ่ีนองประชาชนเราหนีไมพน
ครับสัญญาวาจะใหครับตรงน้ีครับท่ีมันเปนปญหาวางบประมาณในการพัฒนาของ
เราจะนอยลงครับทานประธาน  ตอมาครับทานประธานท่ีทานนายกทานกรุณาได
นำเรียนเก่ียวกับการออกแบบบึงอราม 4 ลาน  ฟาแดดสงยาง 4 ลาน  อุทยาน
ธรณี 4 ลาน  ผมไมวาครับเพราะวาเราก็มีสถานท่ีทองเท่ียวเหมือนจังหวัดภาคใตท่ี
นักทองเท่ียวจะมาเท่ียวบอยๆถาทานสามารถท่ีจะทำไดวาท่ีเหลาน้ีจะเปน
นักทองเท่ียวมาเท่ียว  12  ลาน  เราไมวาครับหรือวาทานจะทำงบประมาณ
เก่ียวกับงบประมาณน้ีใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวผมก็ยินดีครับ  ใหเขามาเท่ียวบ้ังไฟ
ตะไลลานกุฉินารายณครับเหมือนกุดหวาอันน้ีผมฝากเรียนทานประธานถึงทาน
ผูบริหารนะครับไดนำสวนน้ีถาทานคิดวามันเปนขอมูลท่ีมีประโยชนก็ใหทานได
กล่ันกรองนะครับขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณเพ่ือนๆสมาชิกนะครับท่ีไดอภิปรายกอนท่ีจะไดรับหลักการ  
นายเสนีย  เอกบุตร  นะครับ  ทานวิรมณศักด์ิ  มีอะไรเพ่ิมเติมครับ  เชิญครับ 
 
ดต.วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร ครับทานประธานครับ  นิดหนอยครับเก่ียวกับการประเพณี   

คนเราน้ีครับการพัฒนามันหลายดานการพัฒนาจิตใจคนน้ันมีความสุขมากเลยครับ 
คนเราน้ีเม่ือมีโอกาสรวมกิจกรรมดวยกันไดแสดงออกรวมกันถือวามีความสุขมาก  
แคลงดำนาเก่ียวขาวดวยกันกินขาวดวยกันม้ือหน่ึงก็มีความสุขนะครับ  คนอำเภอ
นาคูผมส่ีหม่ืนส่ีพันส่ีรอยย่ีสิบหาคน  คนมันเยอะนะครับท่ีจะรวมกันทำป 1 คร้ัง
กระทงเขาทำกันดวยจิตใจครับคนท้ังอำเภอมาแหต้ังแตบายโมงหาโมงเย็นขบวน
แหงน้ีแหละครับเดนดังมันดังตรงไหนถามสิสนามกอลฟดังไหม  ก่ีลานนะ 50 ลาน  
ไมใชไปตีกอลฟไปทุกวันน้ีแตคาตัดหญาปส่ีแสนบาทเดนดังไหมครับถามหนอย
ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระท่ี  4  นะครับ  ญัตติท่ีทานนายกเสนอนะครับ 
นายเสนีย  เอกบุตร  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุใหทานพิจารณารับราง 

นะครับ  มีสมาชิกสภาทานใดมีความประสงคอภิปรายเพ่ิมเติมครับเชิญครับ      
ถาไมมีนะครับผมจะใหทานเลขาไดตรวจนับองคประชุมครับ  เชิญทานเลขาครับ 

 
เลขานุการสภาฯ ครับกราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ  มีสมาชิกอยูในท่ีประชุมท้ังหมด  

26  ทานครับครบองคประชุมครับ   
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ประธานสภาฯ   - 26  ทานนะครับ  ผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ 
นายเสนีย  เอกบุตร - มีสมาชิกสภาเห็นชอบหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567   ในวาระที่ 
1  ยกมือครับ   
- 25 ทานนะครับ   
- มีสมาชิกสภาทานใดไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 ใน
ระเบียบวาระที ่1 ยกมือครับ   
- ไมมีนะครับ 
- งดออกเสียง 1 ทาน 
ถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ  ประจำปงบประมาณ 2567 นะครับ 
กอนจะถึงระเบียบวาระท่ี 5 นะครับ  ขออนุญาตพัก 10 นาทีครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   ครับไดพักการประชุมมา  10  นาทีแลวครับ  เชิญทานประธาน 

ดำเนินการตอครับ 
 
ระเบียบวาระที่  5    เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหาร 

สวนจังหวัดกาฬสินธุงบประมาณรายจายประจำป 2567 

ประธานสภาฯ   เขาระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ  ระเบียบวาระท่ี  5  นะครับ   
นายเสนีย  เอกบุตร  แตงต้ังคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน 

จังหวัดกาฬสินธุ  งบประมาณรายจายประจำป 2567  
ตามท่ีสภาฯ ไดมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ (วาระท่ี 1) ไปแลวน้ัน  

ตามระเบียบขอบังคับการประชุม  ตามญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติ    
รับหลักการแลว  ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหประธานสภา
ทองถ่ินสงรางขอบัญญัติน้ันไป  ใหกับคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด
และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรตอคณะกรรมการ
แปรญัตติดวย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
พ.ศ 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง  ท้ังฉบับท่ี 3 พ.ศ 2565 ขอ 106 กรรมการสภา
ทองถ่ินพนจากหนาท่ี (4) เลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ินข้ึนใหมหรืองานท่ีไดรับ
มอบหมายเสร็จส้ินลงถือวาคณะกรรมการชุดเดิมไดพนจากหนาท่ีแลวนะครับและ
สภาตองเลือกคณะกรรมการแปรญัตติชุดใหม   

ซ่ึงคณะกรรมการชุดเดิม  ประกอบดวย   
1.  นายเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ ประธานกรรมการ 
2.  นายสุรพงษ  พลซ่ือ  กรรมการ 
3.  นายคงเดช  เฉิดสถิตย  กรรมการ 
4.  นายวรากรณ  ภูอาภรณ กรรมการ 
5.  นายภูมินทร  ภูมิเขตร  กรรมการ 
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6.  นายอุทัย  แกวกลา  กรรมการ 
7.  นางจารุวรรณ  พันเดช กรรมการ/เลขานุการ 

เชิญทานเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบท่ีเก่ียวของครับเชิญครับ 
 

เลขานุการสภาฯ  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ  
สำหรับคณะกรรมการนะครับ   

ตามขอบังคับท่ีขอ 103 นะครับ  คณะกรรมการมี 2 ประเภท
นะครับ  ก็คือ  1. คณะกรรมการสามัญนะครับ  มี 3 คน   
แตไมเกิน 7 คนนะครับ  เปนสมาชิกสภาท้ังหมดนะครับ  
2. คณะกรรมการวิสามัญนะครับ  ซ่ึงประกอบไปดวยสมาชิกและบุคคลท่ี
ไมไดเปนสมาชิกนะครับรวมอยูดวย 3 ทานแตไมเกิน 7 ทานนะครับ  
ขอบังคับท่ีขอ 107 นะครับ  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ินให
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอช่ือสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
บุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณี  กรณีท่ีสมาชิกสภา
ทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวา 2 คน  เวน
แตสภาทองถ่ินใดมีสมาชิกสภาทองถ่ินเทาท่ีมีอยูนอยกวา 8 คนใหสมาชิก
สภาทองถ่ินรับรอง 1 คนนะครับ  สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินผูเสนอไม
ตองมีผูรับรอง  การเสนอช่ือใหเสนอไดโดยไมจำกัดจำนวนเวนแตท่ี
ประชุมมีมติเปนอยางอ่ืนและใหนำวิธีการเลือกตามขอ 12 และขอ 14 
มาใชบังคับโดยอนุโลมเวนแตการลงคะแนนใหใชวิธียกมือข้ึนพนศีรษะ
วิธีการเลือกตามขอ 12 ก็คือวิธีการเลือกรองประธานสภานะครับ  การ
เลือกรองประธานสภาก็คือจะตองเลือกรองประธานสภาคนท่ี  1  กอน  
เสร็จแลวคอยมาเลือกรองประธานคนท่ี  2  ตามขอบังคับขอ  107  
อธิบายไดวาจะตองเลือกคณะกรรมการคร้ังละ  1  คน  แลวตองมีทาน
สมาชิกรับรอง 2 คนนะครับ  สวนขอบังคับท่ี  14  นะครับ  กรณีท่ีทาน
สมาชิกเสนอรายช่ือลำดับท่ี  1 สมมุตินะครับวามีทานเดียวก็ถือวาทานท่ี
ถูกเสนอคนท่ี  1  คนเดียว  ไดเปนคณะกรรมการนะครับพอสังเขปครับ
ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ    ขอบคุณทานเลขานะครับท่ีไดช้ีแจงระเบียบขอบังคับนะครับใหกับท่ี 
นายเสนีย  เอกบุตร   ประชุมใหทราบครับ  กอนท่ีจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการผมขอ 

หารือกับทานสมาชิกวาตามระเบียบแลวการต้ังคณะกรรมการไมนอยกวา 
3 คนแตไมเกิน 7 คน  ผมขอหารือทานสมาชิกวาจะต้ังก่ีทานดีครับ   
เชิญทานสมาชิกครับ  เชิญทานเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ ครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฎิ   ทานประธานท่ีเคารพครับ  ผมเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ  อำเภอเมืองครับ   

ผมขอเสนอคณะกรรมการในการแปรญัตติงบประมาณนะครับ 
ป  2567  จำนวน 7 ทานครับ  ขอผูรับรองดวยครับทานประธานครับ   
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ประธานสภาฯ    ทานเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ  เสนอ  7  ทาน  ผมขอผูรับรองครับ   
นายเสนีย  เอกบุตร   ทานภูมินทร  ภูมิเขตร  รับรอง  ทานจารุวรรณ  พันเดช   

รับรองครบครับ  ถือวาทานเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ  เสนอ 7 ทานนะครับ  
ลำดับตอไปนะครับหรือมีทานสมาชิกสภาเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมนะครับ  
มีไมมีนะครับ  ถือวาทานเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ  เสนอตอท่ีประชุม  7  ทาน
นะครับ   
 
ลำดับตอไปนะครับเปนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป 2567 ใหทานสมาชิกสภาไดเสนอช่ือ
คณะกรรมการทีละทานเชิญครับ  
- เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ  คนที่  1  ครับ 
เชิญทานดนัย  จีระสมบัติ  ครับเชิญครับ   

 
นายดนัย  จีระสมบัติ     กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพครับ  กระผมดนัย  จีระสมบัติ   

สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เขตอำเภอดอนจาน   
ขอเสนอทานเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ  เขตอำเภอเมืองครับ  ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ    ทานดนัย  จีระสมบัติ  เสนอทานเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ   
นายเสนีย  เอกบุตร   ขอผูรับรองครับ  ทานวิรมณศักด์ิ  วงศธิเบศร   

ทานบรรจง   ยนตชัย  รับรองครบครับ   
มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม   
ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก ทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  
เปนกรรมการคนที ่ 1 
- เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ  คนที่  2  ครับ 
เชิญทานสมาชิกสภาครับ  ทานสุริยา  ภูนวนทา เชิญครับ 

 
นายสุริยา  ภูนวนทา   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ  ผมนายสุริยา  ภูนวนทา   

เขตหนองกุงศรีครับ  เสนอทานเอกกฤษณ  สตาเขต  ครับ 
 
ประธานสภาฯ    ขอผูรับรองครับ  ทานดนัย  จีระสมบัติ  ทานสวาท  ประดับการ 
นายเสนีย  เอกบุตร   นะครับรับรองครบครับ   

มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม   
ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก ทานเอกกฤษณ  สตาเขต   
เปนกรรมการคนที่  2  
- เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ  คนที่  3  ครับ   
ทานภูมินทร  ภูมิเขตร  ครับเชิญครับ 

 
นายภูมินทร  ภูมเิขตร   ครับเรียนประธานสภาท่ีเคารพ  ผมภูมินทร  ภูมิเขตร  กุฉินารายณ  ครับ  

ขอเสนอช่ือทานคงเดช  เฉิดสถิตย  ครับ 
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ประธานสภาฯ    ขอผูรับรองครับทานเนาวรัตน  คูสกุลรัตน  รับรองนะครับ 
นายเสนีย  เอกบุตร   ทานประสิทธ์ิ  อาจบรรจง  รับรอง ทานภูมินทร  ภูมิเขตร      

มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม   
ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก  ทานคงเดช  เฉิดสถิตย   
เปนกรรมการคนที่  3 

                                                    - เชิญทานสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการ  คนที่  4  ครับ   
เชิญครับเชิญทานกุหลาบ  พิศวงศ  ครับ 

 
นางสาวกุหลาบ  พิศวงศ   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ดิฉันกุหลาบ  พิศวงศ   

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   
เขตอำเภอหวยผ้ึง  ขอเสนอทานจารุวรรณ  พันเดช  คะ  
  

ประธานสภาฯ    ขอผูรับรองครับทานสวาท  ประดับการ  รับรอง 
นายเสนีย  เอกบุตร   ทานเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ  รับรอง   

มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม   
ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก  ทานจารุวรรณ  พันเดช   
เปนกรรมการคนที่  4 
- เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ  คนที่  5  ครับ   
เชิญทานสวาท  ประดับการ  ครับเชิญครับ 

 
นางสวาท  ประดับการ   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพคะ  ดิฉันนางสวาท  ประดับการ   

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เขตอำเภอคำมวง      
ขอเสนอนางเนาวรัตน  คูสกุลรัตน  คะ   

 
ประธานสภาฯ    ทานสวาท  ประดับการ  เสนอทานเนาวรัตน  คูสกุลรัตน 
นายเสนีย  เอกบุตร   ขอผูรับรองครับ ทานคงเดช  เฉิดสถิตย  ทานจารุวรรณ  พันเดช   

รับรองครบครับ 
มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม   
ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก  ทานเนาวรัตน  คูสกุลรัตน   
เปนกรรมการคนที ่ 5 

     - เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ  คนที่  6  ครับ 
ทานจักรกฤษ  นอยเสนา  ครับเชิญครับ 

 
นายจักรกฤษ  นอยเสนา   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ  กระผมนายจักรกฤษ  นอยเสนา   

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เขตอำเภอหวยเม็ก  
ครับ  กระผมขอเสนอช่ือทานจารุวัตร  ภูมีเขียน  ครับ  ขอบคุณครับ   
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ประธานสภาฯ    ขอผูรับรองครับ  ทานจารุวรรน  พันเดช  รับรอง 
นายเสนีย  เอกบุตร   ทานบรรจง  ยนตชัย  รับรองนะครับครบครับ   

มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม   
ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก  ทานจารุวตัร  ภูมีเขียน   
เปนกรรมการคนที่  6 
- เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ  คนที่  7  ครับ 
เชิญทานประสิทธ์ิ  อาจบรรจง  ครับเชิญครับ   
 

นายประสิทธิ์  อาจบรรจง  ทานประธานท่ีเคารพ  ผมประสิทธ์ิ  อาจบรรจง  เขตกมลาไสย   
เขต  1  ขอเสนอทานอุทัย  แกวกลา  ครับ   

 
ประธานสภาฯ    ทานประสิทธ์ิ  อาจบรรจง  เสนอทานอุทัย  แกวกลา 
นายเสนีย  เอกบุตร ขอผูรับรองครับ  ทานเอกกฤษณ  สตาเขต  ทานคงเดช  เฉิดสถิตย  

รับรองนะครับ 
มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม   
ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก  ทานอุทัย  แกวกลา   
เปนกรรมการคนที่  7 
 

       ถือวาที่ประชุมนะครับ  มีมติเลือกคณะกรรมการแปรรางขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจำป  2567  ประกอบไปดวยนะครับ 
1. นายเกรียงศักดิ์   พันโกฏิ   
2. นายเอกกฤษณ   สตาเขต 
3. นายคงเดช    เฉิดสถิตย 
4. นางจารุวรรณ   พันเดช 
5. นางเนาวรัตน   คูสกุลรัตน 
6. นายจารุวัตร   ภูมีเขียน 
7. นายอุทัย    แกวกลา 
เชิญทานเลขานุการสภาไดช้ีแจงขอระเบียบท่ีเก่ียวของใหสภาได 
ทราบนะครับเชิญครับ   

 
เลขานุการสภาฯ    ครับทานประธานสภาท่ีเคารพครับ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ   

ตามระเบียบขอบังคับตามกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ินนะครับ พ.ศ 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3  
นะครับ พ.ศ 2565 ตามขอบังคับขอท่ี  109  นะครับ  เม่ือได
คณะกรรมการแลวการนัดประชุมคร้ังแรกของคณะกรรมการใหเปนหนาท่ี
ของเลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  เฉพาะฉะน้ันนะครับผมก็
เลยจะขอนัดกรรมการท้ัง  7  ทาน  ไดมาประชุมกันเพ่ือท่ีจะเลือก
ประธานและเลขานุการในวันน้ีนะครับเวลา  17.00 น. ณ  หองประชุม
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สภาแหงน้ีครับ  เรียนเชิญนะครับเด๋ียวจะมีหนังสืออีกรอบหน่ึงครับทาน
ประธานครับ 

 
ประธานสภาฯ    ขอบคุณทานเลขานะครับ  เม่ือไดคณะกรรมการแปรแลวผมขอหารือท่ี 
นายเสนีย  เอกบุตร   ประชุมแหงน้ีวาจะกำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติและพิจารณาญัตติ 

จำนวนก่ีวันย่ืนไดต้ังแตวันใดเวลาใดซ่ึงตามระเบียบกำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง  เชิญทานสมาชิกสภาไดเสนอ
ระยะเวลาคำแปรญัตติและพิจารณาแปรญัตติเชิญทานสมาชิกสภาครับ
เชิญครับ  ทานกุหลาบ  พิศวงศ  นะครับเชิญครับ 

 
นางสาวกุหลาบ  พิศวงศ   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ดิฉันกุหลาบ  พิศวงศ   

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เขตอำเภอหวยผ้ึง     
ขอเสนอวันรับคำแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ 2567  
ตั้งแตวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2566  มี
กำหนดจำนวน  3  วันตั้งแตเวลา  08.30  น.   
ถึงเวลา 16.30 น. ณ หองรับรองสมาชกิองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุคะ   

 
ประธานสภาฯ    ทานเสนอวันรับคำแปรนะครับ  วันที่  23  สิงหาคม  ถึงวันที่  25  
นายเสนีย  เอกบุตร   สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ทานกุหลาบเสนอ 

ขอผูรับรองครับ  ทานผูรับรองทานอุทัย  แกวกลา  ทานสวาท  ประดับ
การ  ผูรับรองครบครับ มีสมาชิกสภาทานใดเสนอเปนอยางอื่นหรือไม
นะครับ จากที่ทานกุหลาบเสนอนะครับเชิญครับ  ถาไมมีนะครับถือวา
ทานกุหลาบเสนอตามที่ทาน  ตั้งแตเวลาตั้งแตวันที่ 23 - 25 เวลา 
08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ  นะครับ   
ลำดับตอไปนะครับเชิญคณะกรรมการแจงนัดเวลาและสถานท่ีของ
คณะกรรมการแปรตอท่ีประชุมสภาไดทราบเชิญครับ  เชิญทานอุทัย   
แกวกลา  ครับเชิญครับ   

 
นายอุทัย  แกวกลา   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   

ผมอุทัย  แกวกลา  สมาชิกสภาอบจ.  เขตฆองชัย  ครับผมในนาม
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
นะครับ  เร่ือง  งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณพุทธศักราช 
2567 ขอเสนอวันแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ  ต้ังแตวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566  
ถึงวันท่ี 18 กันยายน  พ.ศ.2566  จำนวน  22  วัน  ต้ังแตเวลา 
08.30 น. ถึงเวลา 18.00 น. ไมเวนวันหยุดราชการนะครับ   
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ณ หองรับรองสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   
ครับทานประธานครับ   

 
ประธานสภาฯ    ทานอุทัยเสนอ  รับคำแปรวันแปรนะครับ  ต้ังแตวันท่ี 28 สิงหาคม   
นายเสนีย  เอกบุตร พ.ศ.2566  ถึงวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ.2566  เปนจำนวน 22 วันเวลา 

08.30 น. ถึง 18.00 น. ณ หองประชุมเล็กนะครับ   
ขอผูรับรองครับ  ทานดนัย  จีระสมบัติ  รับรองและก็ทานจารุวรรณ  พัน
เดช  รับรอง  มีสมาชิกสภาทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมนะครับเชิญ
ครับ  ทานวิรมณศักด์ิ  มีอะไรครับเชิญครับ    

 
ดต.วิรมณศักดิ์  วงศธิเบศร  ทานประธานท่ีเคารพ  ผมวิรมณศักด์ิ  วงศธิเบศร  หองประชุมเล็กก็ 

เห็นดวยอยู  แตวาเน่ืองจากหองตรงน้ีสมาชิกมาเยอะเราไดคุยกันกอน
ประชุมหลายอยางเพราะวาเอาช้ัน 5 ดีกวาครับ  เปนเอกเทศอิสระดีท่ีจะ
ไมมีใครรบกวนเทาไหรเพราะวามีความเหมาะสมตรงน้ัน  ผมวาจะดีกวา
จะชัดเจนชัดนิดครับเงียบสงบดีครับ  ขางลางน้ีก็ใหสจ.ไดคุยกันไดน่ังคุย
กันมันมีหลายวันนะครับหรือวาเห็นอยางอ่ืนไหมครับ   

 
ประธานสภาฯ    ขอผูรับรองครับ  ทานเสนอวันรับคำแปรเหมือนเดิม  แตท่ีประชุมเปน 
นายเสนีย  เอกบุตร   ช้ัน 5 นะครับ  ทานสมาชิกสภาทานใดจะรับรองทานวิรมณศักด์ินะ 

ครับเชิญครับ ของทานวิรมณศักด์ินะครับเชิญครับ  ไมมีนะครับถือวามติ
ของทานตกไปนะครับ  ทานเกรียงศักด์ิมีอะไรเพ่ิมเติมครับเชิญครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ   ทานประธานท่ีเคารพครับ  ผมเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ  อำเภอเมืองครับ   

ในฐานะกรรมการเหมือนกันครับ  ประสบประการณท่ีผานมาในการแปร
ญัตติรางขอบัญญัติครับทานประธานบางคร้ังเราจะทำการแปรญัตติก็มี
บางวันท่ีมีความจำเปนท่ีจะแปรญัตติลวงเลยเวลาจากทานสมาชิกทาน
คณะกรรมการทานไดนำเสนอไปแลวคือ 18.00 น. บางคร้ังมันเลยไป
มากกวาน้ันครับเปนสวนมากเราจะทำใหจบตามหมวดกองน้ันๆบางคร้ัง
เราจะขยับไปอีกวันหน่ึงคอนขางจะใชเวลา   
ผมก็เลยกราบเรียนทานประธานเสนอขอขยายเวลาท่ีจะมาแปรญัตติจาก 
08.30 น. ใหไปถึง 19.30 น. ท่ีผานมาเราทำอยางน้ันมาตลอด  
บางคร้ังเราตองการใหจบภายใน 1 วันน้ันหรือ 2 วันน้ันหรือ 3 วันน้ัน  
ทานประธานครับเราไมมีคาท่ีพักนะครับ ตองใหจบ 824 ลาน   
ไมใชนอยๆประสบการณท่ีผานมาผมก็เลยกราบเรียนทานประธานทาน
คณะกรรมการและทานสมาชิกผมอยากขยับเวลาจาก 08.30 น. ถึง 
19.30 น. ครับทานประธาน ขอผูรับรองดวยครับ   

 
ประธานสภาฯ    ทานเกรียงศักด์ิ  เสนอยืดระยะเวลาเปน  19.30 น.   
นายเสนีย  เอกบุตร   ขอผูรับรองครับ ทานสุริยา ภูนวนทา รับรอง ทานสวาท  ประดับการ   
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รับรอง  มี 2 ประเด็นนะครับ  ทานอุทัยเสนอนะครับ 08.30 น. - 
18.30 น. ทานเกรียงศักด์ิ  เสนอ 08.30 น. ถึง 19.30 น. เพ่ิม  
1 ช่ัวโมง  ทานสมาชิกสภาเห็นควรเปนเชนไรนะครับขอมติเลยนะครับ  
ทานสมาชิกสภาเห็นชอบจากทานอุทัยครับยกมือครับ 4 ทานนะครับ  ขอ
ประชุมกอนนะครับขออนุญาตใหทานเลขาไดนับองคประชุมครับ   

 
เลขานุการสภาฯ    ครับทานประธานขณะน้ีมีทานสมาชิกอยูในท่ีประชุม  24  ทานครับ   

ครบองคประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ    24  ทานนะครับ  ขออนุญาตในประชุมนะครับ  เห็นชอบกับทานอุทัย 
นายเสนีย  เอกบุตร แกวกลา  ยกมือครับ 8 เสียงครับเห็นชอบกับทานเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ  

ยกมือครับ  กรุณายกมือครับ  8  เสียงนะครับ   
 
เลขานุการสภาฯ    ขออนุญาตช้ีแจงครับ   
 
ประธานสภาฯ    เชิญครับทานเลขา 
นายเสนีย  เอกบุตร 
 
เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตช้ีแจงครับ  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ถาตามระเบียบขอบังคับ

การประชุมแลวก็ใหประธานสภาผูช้ีขาดครับ  เชิญทานประธานครับ 
 
ประธานสภาฯ    ประธานสภาเห็นชอบกับทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏินะครับ 
นายเสนีย  เอกบุตร   เพราะวาวาระการประชุมตางๆระเบียบขอบังคับตาง ๆ 

งบประมาณตางๆ  เราจะไดพิจารณาอยางถวนถี่นะครับ   
เห็นชอบกับทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  นะครับขอบคุณครับ 
ถือวาที่ประชุมนะครับแปรญัตติ  เริ่มตั้งแตวันที่ 28 สิงหาคม 2566 
ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ตั้งแตเวลา 08.30 น.  
ถึงเวลา 19.30 น. เปนจำนวน 22 วัน ณ หองประชุมสมาชิกสภา
หองรับรองนะครับ   
ท่ีประชุมไดทราบเวลาและสถานท่ีดังกลาวนะครับ  ตามท่ีทาน
คณะกรรมการแปรกำหนด  ขอเชิญผูเสนอรับคำแปรท่ีเก่ียวของไดช้ีแจง
ตามขอกำหนดดวยนะครับ  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาเสร็จ
แลวจะตองเสนอรางขอบัญญัติน้ันพรอมรายงานการประชุม  รายงาน
บันทึกขอความเห็นตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เพ่ือให
ประธานสภาไดสงรายงานแกทานสมาชิกสภาไมนอยกวา  24  ช่ัวโมง  
กอนวันประชุมพิจารณาครับ   
ตอไปนะครับระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนนะครับ   
กอนท่ีจะประชุมเร่ืองอ่ืน ๆทานรองประธานสภาทานคงเดช   
เฉิดสถิตย  นะครับเชิญบนบังลังกครับ 
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ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องอื่น ๆ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
ประธานสภาฯ  เร่ืองอ่ืน ๆนะครับมีสมาชิกทานใดท่ีจะประสงคท่ีจะอภิปรายเชิญครับ   
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)   ทานปราการ  อุตสาห  เชิญครับ   
 
นายปราการ  อุตสาห   ทานประธานท่ีเคารพ  ทานสมาชิผูทรงเกียรติ  ทานผูบริหาร 

ผมปราการ  อุตสาห  จากอำเภอหวยเม็ก  กอนอ่ืนครับทานประธานท่ี
เคารพก็แสดงความยินดีกับคณะกรรมการแปรขอบัญญัติขององคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ในปงบประมาณ  2567  นะครับสมาชิก
ทุกทานก็หวังเปนอยางย่ิงวาทานก็คงจะชวยดูอยางละเอียดถ่ีถวนสำหรับ
ผมเองนะครับก็อยูบานไกล  ก็คงจะไมไดมาบอยเพราะวาน้ำมันไมคอยจะ
มีน้ำมันมันแพงดวยครับทานประธานครับ  ก็จะมาย่ืนคำแปรญัตติติด
ตามปกติตามระเบียบน่ันแหละครับสำหรับในวาระอ่ืนๆน้ีก็อยากจะฝาก
ทานประธานท่ีเคารพไปยังคณะทานผูบริหารเพราะวาทานไดช้ีแจงวาใน
ขอบัญญัติในตรงน้ีนะครับ  ก็อยากจะแกไขปญหาแลวก็ทำโครงการใหญๆ
นะครับท่ีจะเสนอกับสวนกลางนะครับ  ทานประธานท่ีเคารพครับการทำ
หนาท่ีของสมาชิกสภามันก็ทำหนาท่ีแตกตางกันครับทานประธาน  บาง
คนก็ยังกระผมนะอยางกับผมก็ไปไหนผมก็ไปนะครับไปโรงพักก็เจอปญหา
นะครับ  ไปโรงพยาบาลก็เจอปญหานะครับ  ไปโรงพักก็เยอะคดีมันเยอะ
คดีไมพยูงก็เยอะก็หวังเปนอยางย่ิงวาจะไมลามมาหาองคการบริหารสวน
จังหวัดของเรานะครับ ไมพยูงนะครับ  ก็อยากจะฝากทานประธาน
โดยเฉพาะโรงพยาบาลมันเก่ียวพันกับพ่ีนองท่ีทานมีนโยบายรับรพ.สต. 
นะครับเขามาทานก็มีโอกาสไดน่ังคุยกับผูวาไดน่ังคุยกับเปนประจำสำหรับ
พวกผมก็ไดนำปญหามาเสนอผานทานประธานไปปญหาสวนมากนะครับ
ในโรงพยาบาลหรือวาสาธารณสุขจังหวัด  ประเด็นแรกครับทานประธาน
การทำคดี  อยางคดีฆากันตาย  พอสงมาพิสูจนหรือวาสงรอผลทางแพทย
อยางนอย ๆนะครับสองเดือนก็ไมไดครับสามเดือนก็ไมไดก็ฝาก 
ไปผานทานประธานวาถาปลอยใหคดีมันเน่ินชาแบบน้ีท่ีพวกผมทำอยูทุก
วันน้ีมันเน่ินชาแลวพ่ีนองประชาชนกังวลฉะน้ันในสวนท่ีฝากตรงน้ีก็ฝาก
ทานประธานไปยังทานนายกถามีโอกาสคุยกับทานผูวาก็คุยกับทานสสจ.
หนอยบอกวาใบรับรองแพทยตาง ๆท่ีสภอ.แตละอำเภอ 18 อำเภอ เขา
ขอมานะครับ  ถาเปนการรักษาตอเน่ืองไมเปนไรทานประธานมันนานครับ
อันน้ันไมเปนไรแตวาเร่ืองบาดเจ็บขาหักเล็กๆนอยๆมันเห็นอยูรักษาสิบวัน
ย่ีสิบวัน  ก็ขอเปนบางทีก็เลยส่ีเดือนนะครับ  อันท่ีสองครับทานประธาน
ครับเร่ืองจริงๆแลวมันเปนการบริหารจัดการภายในเม่ือเชาน้ีผมมาสง
คนไขแมลูกกันสามคนเม่ือเชามาก็เกาโมง  ท่ีผมมาน่ีนะแลวก็มาสงอีกคน
หน่ึงมาท่ีศาล  ฉะน้ันผมมาท่ีอบจ.ผมก็กลับไปสงเขานะครับท่ีผมมาสาย
นิดหน่ึงผมก็กลับไปสงเขาแพทยน้ีท่ีดูแลน้ีท่ีเขาบอกวาแตละแผนกแตละ
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ไรทานประธานครับลงชาครับเพราะหน่ึงไปเฝาอยูคลินิกของตัวเองตอน
เท่ียงก็เลยบายนะครับก็ไปเฝาอยูคลินิกของตัวเองอันน้ีฝากดวยนะครับ
ฝากดวยจริงๆอันน้ีคือไปโรงพยาบาล  ทีน้ีพอไปเรือนจำก็ไปเจอปญหาอีก
ทานประธานไปเรือนจำน้ีเจอปญหาอยางไร  ปญหาเรือนจำน้ีปลอย
นักโทษชา  ทานผูวาเทาน้ันท่ีจะคุยตรงน้ีกับผูอำนวยการนะครับเรือนจำ  
ทานผูวาเปนประธานท่ีจะพิจารณาท่ีจะลดโทษพักโทษ  ทานผูวาราชการ
จังหวัดน่ังคุยเปนประธานนะครับ  การปลอยตัวนักโทษไมนาจะเกินหก
โมงนะครับทานประธาน  แตการปลอยตัวของนักโทษหรือวาปลอยตัวท่ี
ไดรับการประกันน้ี  ปลอยทุมคร่ึง  ปลอยสองทุม  คนท่ีเขาไมมีรถคนท่ี
เขาลำบากอยูแลวหารถกลับบานไมไดครับทานประธานนอนอยูตามน้ัน
แหละครับ  อยางท่ีผมมารับอยูประจำน้ีเกือบสองทุมทุกรายครับมันไกล
ครับคือเขาไปแลวมันก็มีระเบียบผมก็รูวามันมีระเบียบแตวามันไมนาจะ
เกินน้ีนะครับทานประธานครับอันน้ีคือปญหาหลักๆท่ีอยูกับพ่ีนอง
ประชาชนไปท่ีไหนก็มีปญหาแหละครับเพราะวาพ่ีนองประชาชนเลือกเรา
มาแกปญหานะครับมีทุกท่ีครับ  เร่ืองถนนหนทางก็มีก็ถัดมานะครับเร่ือง
ถนนถายโอนก็มีความปรารถนาอยางย่ิงนะครับท่ีจะใหทานนายกไดดูแล
ตรงน้ีดวยอยางถนนของพวกผมท่ีลำบากท่ีสุดเด๋ียวน้ีก็คือเสนหวยเม็ก
ออกไปบานหนองหวา  อำเภอช่ืนชม  ท่ีจะออกไปขอนแกน  ก็เคย
อภิปรายในสภาแหงน้ีหลายคร้ังถนนเสนน้ีมันเหลืออยูสองกิโลกวา  ใช
งบประมาณทำแอสฟลทติกคอนกรีต  นาจะประมาณสักหกลาน  นาจะ
จบนะครับก็อยากจะฝากทานนายกเอาไวเพราะวามันลำบาก  อีกประเด็น
ถัดมาครับทานนายกอยากจะฝากทานประธานไปยังทานนายกกอง
การศึกษานะครับฝากทานผอ.กองการศึกษาในส่ิงท่ีพวกผมปรารถนาเขา
มาตรงน้ีในสวนกระผมก็คือโรงเรียนในสังกัดของเราครับ  ก็คือโรงเรียน
ทรายมูลวิทยาผมอยากจะใหโรงเรียนทรายมูลวิทยาเปนโรงเรียนกีฬาอีก
สาขาหน่ึงขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ซ่ึงคุยกับผอ.บอยคร้ัง
แลวใหทานทำเขามาแลวผังท่ีจะทำเขามามี  3  ชนิดครับ  1. มวยไทย  
2. เซปกตระกรอ 3. วอลเลยบอลชายหาด  วอลเลยบอลชายหาดน้ีเรา
เขาเกงครับนาจะไดรองชนะเลิศนะครับในปท่ีผานมานะครับก็อยากจะทำ
สามอันน้ี  เพราะวาเด๋ียวน้ีผมไปขอทีไรเขาไมทำโครงการเขามาไมรูปน้ีทำ
มาไหมยังตองตรวจดูอีกนะครับ  ถัดมาครับทานประธานเห็นทานเสนอ  
ทานนายกทานนำเสนอตรงน้ีวาบึงอรามน้ีจะของบประมาณสวนกลางน้ี 
200 ลาน  บอกก็เห็นดีดวยนะครับถาลงไปงบประมาณไปสำนักงบ
เม่ือไหรตองการพลังของสจ.ท้ังจังหวัดก็ใหบอกนะครับ  ถาบอกวาลงไป
แลวมันไดเยอะใหแสดงพลังน้ีได  อันท่ีสองก็ไดโนเสาร  150  ลาน  ก็
ยินดีดวยก็ยินดีดวยเพราะวาเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนจังหวัด
ของเราในสวนท่ีเปนความหวังของเราพ่ีนองชาวอำเภอหวยเม็กและอำเภอ
หนองกุงศรี  อำเภอทาคันโท  มีความปรารถนาอยางย่ิงครับทานประธาน
ท่ีจะทำโครงการท่ีดูดน้ำดวยพลังงานไฟฟาแรงสูงข้ึนไปนะครับนอนเฝา
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เข่ือนลำปาวนานแลว  ถาทำไดตรงน้ีนะครับงบประมาณไมเกิน  200  
ลาน หรอกครับเหมือนกันครับ  พ่ีนองประชาชนจะอยูดีมีสุขแลวก็จะเปน
ท่ีเชิดชูหนาชูตาของทานนายกวาน้ีแหละทานนายกเฉลิมขวัญไดมาในตรง
น้ีพ่ีนองอำเภอหวยเม็ก  หนองกุงศรี  คอยดูแลวกันนะครับเล้ียงกุงเอย  
เล้ียงปลาเล้ียงกบ  ไมจนครับทานประธานไมจนนะครับยังไงก็ฝากทาน
ประธานกระผมก็มีหนาท่ีนำเรียนปญหามายังทานประธานและใหสภาแหง
น้ีเพ่ือนผานไปยังทานนายกนะครับคณะผูบริหารไดแกไข  ก็ฝากเอาไวแค
น้ีในวาระอ่ืน ๆขอบคุณมากครับ 
 

รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
ประธานสภาฯ  ขอบคุณทานปราการนะครับท่ีไดนำเรียนปญหาตางในจังหวัดกาฬสินธุ  
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)   ของเรานะครับตอสภาแหงน้ีปญหาใดท่ีนอกเหนือจากสภาอันน้ีแลว 

องคกรของเราแลวโดยเฉพาะอยางย่ิงแลวเก่ียวกับทานผูวาจังหวัด
กาฬสินธุของเราน้ีก็คงจะฝากทานนายกนะครับวาทานก็คงจะไดพบปะ
เจอกับทานผูวาบอยคร้ังก็อยากใหทานนำเรียนกับทานผูวานะครับดวย
ความเคารพในวาระอ่ืน ๆมีสมาชิกทานใดท่ีจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  
เชิญทานอุทัย  แกวกลา  ครับเชิญครับ 
 

นายอุทัย  แกวกลา   กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
ผมอุทัย  แกวกลา  จากฆองชัยครับ  ทานประธานในวาระอ่ืน  ๆน้ี ผม
อยากจะขอเชิญชวนทานสมาชิกสภาไดรวมกันย่ืนคำแปรญัตติในวันท่ี 
23-25 อยางนอยๆก็นอกจากคณะกรรมการ 7 ทานจะเปน
คณะกรรมการแปรญัตติผมอยากจะเชิญชวนใหทานสมาชิกสภาไดทำ
หนาท่ีในการรวมแตเน่ืองจากวาหน่ึงจะไดดูประเด็นตาง ไๆปพรอมๆกัน  
อันท่ี 2 ก็คือวาเราจะไดเรียนรูในในบทบาทสมาชิกสภาดวยการถือวาเปน
เปนภารกิจสำคัญในการเปนสมาชิกสภานะครับ  ดังน้ันน่ีฝากทาน
ประธานฝากยังทานสมาชิกวาในปเราทำงบประมาณปน้ีอีกปหนาอีกคร้ัง
หน่ึงเราไดมีโอกาสไดทำงบประมาณอยางนอย เๆราสามารถไดมาเรียนรู
ไดมาดูดวยกันวาตรงไหนจะปรับยังไงจะผมคิดวาถึงแมวาทานจะไมไดลง
มติในคณะกรรมการแตทานสามารถแสดงความเห็นในคณะกรรมการได
ทุกเร่ือง  ดังน้ันเพ่ือเปนการมาดูรายละเอียดดวยกันเพราะวาผมฟงท่ี
ประชุมนำเสนอแลวคือวาทุกคนก็พยายามจะฝากความหวังไวกับ
คณะกรรมการแปรญัตติแตผูรวมแปรญัตติก็มีบทบาทสำคัญในการท่ีจะมา
สะทอนเพ่ือจะใหกรรมการไดมีแงมุมไดมีรายละเอียดในการพิจารณาแต
ละประเด็นแตละขอเพ่ิมมากข้ึนดังน้ันในปน้ีอยากจะใหทุกทานถามีเวลา
ทานก็อยากจะมาแตกองไหนขอไหนทานก็สามารถเขียนแบบรวมแปรได
นะครับขอเชิญชวนทานประธานครับขอบคุณ 

 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
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ประธานสภาฯ    ครับขอบคุณทานอุทัยนะครับท่ีทานก็ไดนำเสนอตอท่ีประชุม 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)    นะครับผมจะใหทานเลขานะครับ  นำเรียนถึงบทบาทของ 

สมาชิกแลวก็คณะกรรมการแปรญัตตินะครับเชิญทานเลขาครับ 
 
เลขานุการสภาฯ     ครับเรียนทานสมาชิกท่ีเคารพครับทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

ครับ  ตามขอบังคับขอ  113  นะครับ  สมาชิกสภาทองถ่ิน
ผูบริหารทองถ่ินหัวหนาสวนราชการประจำขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหรือผูท่ีไดรับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการสภาทองถ่ินมีสิทธิเขาฟงการประชุมของ
คณะกรรมการสภาทองถ่ินไดเวนแตเปนการประชุมลับ  น้ันก็
หมายความวาสมาชิกทุกทานผูบริหารทองถ่ินหัวหนาสวน
ราชการทุกทานมีสิทธิเขาน่ังรับฟงการประชุมของคณะกรรมการ
ไดทุกทานนะครับเวนแตเปนการประชุมลับ  สวนตอมานะครับผู
ท่ีมีสิทธิเขาเขาน่ังรับการประชุมของคณะกรรมการสภาทองถ่ิน
ตามวรรคหน่ึงนะครับและวรรคสองจะแสดงความเห็นไดเม่ือ
ประธานคณะกรรมการทองถ่ินอนุญาตหรือขอใหแสดงความ
คิดเห็นนะครับสำหรับขออีกตอมานะครับ  ขอ 114 ผูเสนอญัตติ
หรือผูบริหารทองถ่ินมีสิทธิไปช้ีแจงแสดงความคิดเห็นตอ
คณะกรรมการแปรญัตติไดตลอดเวลาการพิจารณาญัตติสวนผู
แปรญัตติน้ันมีสิทธิช้ีแจงไดเฉพาะท่ีขอแปรญัตติไวก็เปนไปตาม
ขอบังคับการประชุมครับทานประธานท่ีเคารพครับ  ขอบคุณ
ครับ 

 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
ประธานสภาฯ    ขอบคุณทานเลขานะครับเร่ืองอ่ืน ๆมีสมาชิกทานใดมีความ 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)    ประสงคท่ีจะอภิปรายอีกหรือไมครับเชิญทานเกรียงศักด์ิ   

พันโกฏิครับเชิญครับ   
 
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ    ทานประธานท่ีเคารพครับผมเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ   

อำเภอเมืองครับ  ในวาระอ่ืน ๆผมขออนุญาตพูดเร่ืองงานแปร
ญัตติ  ทานประธานครับในหวงท่ีไปแปรญัตติการประชุมสภามัน
จะเปนปญหาเหมือนสภาผูแทนราษฎรครับทานประธานเหมือน
สภาใหญเลยครับทานประธาน  เพราะวาไปทำหนาท่ีแปรญัตติ  
7  ทาน  ทานประธานตองใชความสามารถใหองคประชุมไมลม
ครับทานประธานทำหนาท่ีตรงน้ีทานโปรดสงขอความถึงผูจะทำ
หนาท่ีประธานในวันตอ ไๆปดวยวาใหตรวจดูใหไตรตรองให
รอบคอบในองคประชุมในการประชุมสภาไมอยากใหเปนเหมือน
สภาผูแทนราษฎรครับทานประธานครับขอบคุณครับ 
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รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
ประธานสภาฯ    ขอบคุณทานเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ  นะครับท่ีทานเปนหวงนะ 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)    ครับในการหวงแปรญัตติในการท่ีตรงกับวันท่ีเราประชุมสภา 

นะครับแตผมคงคิดวาทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   
ท่ีทานไดรับมอบหมายจากพ่ีนองประชาชนใหทำหนาท่ีในสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดแหงน้ีทุกทานคงตระหนักถึงบทบาท
และหนาท่ีของตัวเองท่ีไดรับผิดชอบนะครับก็ขอใหทาน
รับผิดชอบในบทบาทหนาท่ีของตัวเองท่ีพ่ีนองประชาชนใหความ
อนุเคราะหทานใหมารับใชพ่ีนองนะครับก็อยากใหทุกทานเขา
มารวมประชุมทุกคร้ังท่ีเรามีการประชุมสภานะครับ  ในวาระ
อ่ืนๆมีสมาชิกทานใดประสงคท่ีจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ใน
วาระอ่ืนๆมีสมาชิกทานใดประสงคท่ีจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  
ในวาระอ่ืนๆมีทานใดประสงคท่ีจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  
สำหรับวันน้ีนะครับถาไมมีผมขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 
2 คร้ังท่ี 7 ประจำป 2566 เปนวันอังคารท่ี 29 สิงหาคม 
2566 เปนเวลา 13.30 น. ณ  หองประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ  ขอเลิกการประชุมครับ  ขอบคุณครับ 

 
 

เลิกการประชุม    17.00  น. 


